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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางระก าเมืองใหม่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕๖2 

วันพุธที่  14  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖2  เวลา  ๐๙.3๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบางระก าเมืองใหม่ชั้น  3 

 

************************************** 
 

รายนามสมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุม 
1. นายเฉลิมศักดิ์     สกลวิศาลศักดิ์ ป  ประธานสภาเทศบาลฯ 
2. นายจรันด์  ตุ้มพงศ์ รองประธานสภาเทศบาลฯ 
3. นายวิโรจน ์ รอดพงษา สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 
4. นายเฉลิมศักดิ์ เทพหยด สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 
5. 
6. 

นายจําเนียน  
นายเฉลิม  

เพ่ิมพล 
ภู่สวัสดิ ์

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

7. นายชูชาติ   ชูทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  
8. นายยนต์ โพธิ์ทับทิม สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
9. นายไชยยา ทองเชื้อ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
10. นายไชยรัตน์ ปรีชาพานิช สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
11 นายเชาวลิต  หลวงศรีราษฎร์ ปลัดเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่ 

เลขานุการสภาฯ 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวิบูลย์  ตั้งเกษมวิบูลย์    นายกเทศมนตรีฯ 
2. นายบุญสืบ  จันทร์กล้า    รองนายกเทศมนตรีฯ 
3. นางสุภาพร  พันโท    รองนายกเทศมนตรีฯ 
4. นายลํายวน  จันทวงษ์    เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
5. 
6. 
7. 

นายสุวิจักขณ์ 
นางศรีไพร 
นางฐิติพร  

ภัทรินทร์นราสิน 
แตงกวา 
พรหมเสือ 

   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
   รองปลัดเทศบาลฯ 
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

8. นายคณพศ สิงหเดช    ผู้อํานวยการกองช่าง 
9. นางสาวอาภาภรณ์ มากมี    หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
10. นางสาววันเพ็ญ ถิตย์กุล    หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
11. นางสาวลําเจียก แก้วศรีทัศน์    อ.ส.ม. หมู่ที่  1 
12. นางสาวณัฐนิชา ครุฑวิเศษ    หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
13. นายสืบพงษ์ เพ็ชรชู    นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
14. นางสาวจีราภรณ์ อยู่พ่วง    เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
15. นางสาวดวงใจ แซ่ลอ    พนักงานจ้างเหมาบริการ 
16. นายพลเทพ สินค้างาม    พนักงานจ้างเหมาบริการ 
     
   

 
 

 



 ๒  
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.3๐ น. 
  
 เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ครับ เมื่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางระกําเมืองใหม่นะครับ  
 (นายเชาวลิต  หลวงศรีราษฎร์)  และผู้บริหารเข้าห้องประชุมครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญท่านประธาน 

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วเปิดประชุมต่อไปครับ ขอเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ครับ ก่อนที่จะเปิดประชุมนะครับ เดีย๋วให้ทางสมาชิกฯ มีอะไรจะพูดคุย   
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์) กับผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนมีหรือไม่ครับ ถ้ามีเรียนเชิญ   

เลยครับ  ขอ เปลี่ ยน ระบบ เครื่ อ งมื อสื่ อ ส า รนะครั บ  มี ไหมครั บ           
ท่านรองนายก ท่านที่ปรึกษามีไหมครับ ไม่มีผมขอเปิดการประชุมครับ 
ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมนะครับ 
สําหรับวันนี้นะครับ เป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลบางระกําเมืองใหม่ 
วันพุธที่  14 สิงหาคม 2562 ครับ สําหรับในวันนี้นะครับ ทางฝ่าย
บริหารได้ยื่นญตัติให้สมาชิกฯ ได้พิจารณาทั้งหมดหลายเรื่องด้วยกันครับ 

 ต่อไปผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระประชุมนะครับ องค์ประชุมครบนะครับ  
 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศเรียกประชุมสภาของเทศบาลตําบล

บางระกําเมืองใหม่ ครับ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ขอบคุณครับ ประกาศสภาเทศบาลตําบลบางระกําเมืองใหม่ เรื่อง เรียกประชุม 
(นายเชาวลิต  หลวงศรีราษฎร์) สภาเทศบาลตําบลบางระกําเมืองใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจําปี        

พ.ศ. 2562 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 วรรคสาม และข้อ 22 ประกอบกับ
มติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบางระกําเมืองใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจําปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 เรื่อง การกําหนดสมัย
ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2562 และกําหนดสมัยประชุม       
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2563  มีกําหนดไม่เกิน   
30 วัน ดังนั้น  สภาเทศบาลตําบลบางระกําเมืองใหม่ จึงประกาศเรียกประชุม
สภาเทศบาลตําบลบางระกําเมืองใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจําปี         
พ.ศ. 2562 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2562 โดยมีกําหนดระยะเวลา    
30 วัน  จึงประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม      
พ.ศ. 2562 นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์  ประธานสภาเทศบาลตําบล    
บางระกําเมืองใหม ่

ระเบียบวาระที่  1      เรื่อง  ท่านประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางระก าเมืองใหม่ 

/ประธานสภา ..... 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ  ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลบางระกําเมืองใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์)  ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 2 ครับ  

เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมนะครับ เดี๋ยวมอบหมายให้ทาง
เลขานุการสภาฯ ได้ดําเนินการต่อครับ เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ 

 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ รายงานการประชุมครับ ท่านสมาชิกทุกท่าน 
(นายเชาวลิต  หลวงศรีราษฎร์)  มีแล้วนะครับ เปิดดูไปพร้อมกันเลยครับ ตั้งแต่หน้าที่ 5 ครับ ตัวใหญ่ๆ   

นะครับ รายนามสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่มาร่วมประชุมครับ มีใครขอ
แก้ไขไหมครับ ไม่มีผ่านนะครับ หน้าที่ 6 ครับ เริ่มประชุม 09.30 น.  
ประธานเปิดการประชุมนะครับ หน้าที่  6 มีใครขอแก้ไขไหมครับ        
ไม่มีผ่านนะครับ หน้าที่  7 ครับ มีใครขอแก้ไขไหมครับ  หน้าที่  7         
ไม่มีนะครับ ผ่ านนะครับ หน้าที่  8 ระเบียบวาระที่  2 นะครับ          
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม มีใครแก้ไขไหมครับ ไม่มีผ่านนะครับ 
หน้าที่ 9 ครับ มีใครขอแก้ไขไหมครับ ไม่มีมีผ่านนะครับ หน้าที่ 10      
มีไหมครับ ไม่มีผ่านนะครับ หน้าที่ 11 ครับ มีใครขอแก้ไขไหมครับ     
ไม่มีผ่านนะครับ หน้าที่ 12 ครับ มีใครขอแก้ไขไหมครับ ไม่มีผ่านนะครับ     
หน้าที่  13 มี ใครขอแก้ ไขไหมครับ ไม่มีผ่ านนะครับ หน้าที่  13          
มติที่ประชุมเห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 3 
แก้ไขไหมครับ ไม่มีผ่านนะครับ หน้าที่ 14 (4.1) การประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) มีใครขอแก้ไขไหมครับ       
ไม่มีผ่านนะครับ หน้าที่ 15 (4.2) เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนคําชี้แจง
งบประมาณ ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2562 แก้ไขไหมครับ ไม่มีผ่านนะครับ 

        หน้าที่  16 มติที่ประชุมเห็นชอบนะครับ 9 ต่อ 1 เสียงนะครับ       
หน้าที่ 16 มีใครขอแก้ไขไหมครับ ไม่มีผ่านนะครับ หน้าที่ 17 นะครับ 
แก้ไขไหมครับ ไม่มีผ่านนะครับ หน้าที่ 18 ครับ หน้าที่ 18 แก้ไข     
ไหมครับ ไม่มีผ่านนะครับ หน้าที่ 19 ครับ แก้ไขไหมครับ ไม่มีผ่าน     
นะครับ หน้า 20 ครับ (4.5) เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการอนุมัติ      
จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมของเทศบาล หน้า 20 มีใครขอแก้ไขไหมครับ  
ไม่มีผ่านนะครับ 21 ครับ มีใครขอแก้ไขไหมครับ ไม่มีผ่านนะครับ หน้า 22  

    แก้ไขไหมครับ ไม่มีผ่านนะครับ หน้า 23 ครับ ระเบียบวาระที่  5      
เรื่อง อ่ืนๆ หน้า 23 แก้ไขไหมครับ ไม่มีผ่านนะครับ หน้าที่ 24 แก้ไข
ไหมครับ ไม่มีผ่านนะครับ หน้า 25 แก้ไขไหมครับ ไม่มีผ่านนะครับ   
หน้า 26 แก้ไขไหมครับ ไม่มีผ่านนะครับ 27  ครับ แก้ไขไหมครับ      
ไม่มีผ่านนะครับ หน้า 28 แก้ไขไหมครับ ไม่มีผ่านนะครับ หน้า 29      
มีใครขอแก้ไขไหมครับ ไม่มีผ่านนะครับ หน้า 30 ครับ แก้ไขไหมครับ   
ไม่มีผ่านนะครับ หน้า 31 ครับ แก้ไขไหมครับ ไม่มีผ่านนะครับ หน้า 32  
แก้ไขไหมครับ ไม่มีผ่านนะครับ หน้า 33 ครับ แก้ไขไหมครับ ไม่มีผ่าน 
นะครับ หน้า 34 ครับ มีแก้ไขไหมครับ ไม่มีผ่านนะครับ หน้า 35    
แก้ไขไหมครับ ไม่มีผ่านนะครับ หน้า 36 ครับ ปิดประชุมเวลา 12.20 น. 

    เชาวลิต หลวงศรีราษฎร์ ผู้รายงานการประชุมนะครับ จําเนียน  เพ่ิมพล 
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม นายไชยยา  ทองเชื้อ  

/คณะกรรมการ .....  



 ๔  
  คณะกรรมการตรวจราย งานการประชุ ม  น ายชู ช าติ   ชู ทิ พย์  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สภาได้รับรองนะครับ         
นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล มีใครขอแก้ไข   
ไหมครับ ไม่มีผ่านนะครับ เชิญท่านประธานขอมติในท่ีประชุมครับ 

 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอบคุณครบั ท่านเลขานุการสภาฯ ท่านปลัดเชาวลิต  หลวงศรีราษฎร์      
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์)  องคป์ระชุมครบนะครับ ต่อไปผมจะขอมติในที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงาน

การประชุมสภาของเทศบาลตําบลบางระกําเมืองใหม่ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจําปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้สมาชิกยกมือครับ เอามือลงครับ สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ 
ให้ท่านยกมือครับ ไม่มีนะครับ มติที่ประชุมเห็นชอบนะครับรับรอง
รายงานการประชุมนะครับ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปี             
พ.ศ. 2562   

 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ        9          เสียง  
  งดออกเสียง    1          เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง กระทู้ถาม 
 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ต่อไประเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม  ไม่มีนะครับ 
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์) 
 
ที่ประชุม                - รับทราบ – 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง  เพื่อทราบและพิจารณา 
 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ต่อไประเบียบวาระท่ี 4 วันนี้ทางฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติให้สภาได้พิจารณา 
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์)  ทั้งหมด 3 เรื่อง ด้วยกันเป็นเรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา เรียนเชิญ   

ท่านทีย่ื่นญัตติครับ 
 
4.1 เรื่อง  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ครั้งที่ 4  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
รองนายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
(นางสุภาพร  พันโท)  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
  (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3)   
  พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ       
  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด 

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ 
/เปลี่ยนแปลง ..... 

 



 ๕  
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น        
เพ่ือพิจารณา เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ครั้งที่ 4  
ประจําปี 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบนะคะ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ            เอกสารได้ครบนะครับ ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์)  ทางฝ่ายบริหารเป็นผู้ยื่นญัตติ ไดแ้จ้งในที่ประชุมทราบเรื่องของการแก้ไข 
     เปลี่ยนแปลงนะครับ คําชี้แจงงบประมาณครั้งที่ 4 ประจําปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2562 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระเบียบวาระที่ 4.1  
นะครับ มีแก้ไขคําชี้แจง แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
ก า ร ศึ กษ าล ง ทุ น  ค่ า ค รุ ภั ณ ฑ์  ค รุ ภั ณ ฑ์ อ่ื น  เ ค รื่ อ ง เ ล่ น สน า ม              
(กองการศึกษา) ซึ่ง ข้อความเดิม เครื่องเล่นสนาม 177 ,000 บาท   
เพ่ือจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ชุดที่ 1 ราคาชุดละ  
78 ,500 บาท ประกอบด้ วย  กระดานลื่ นกระต่ ายน้อยพร้อม          
แป้นบาสและระนาดดนตรี  จํานวน 1  ชุด ราคา 15 ,000 บาท     
อุ โมงค์หนอนน้ อยสี สวย  จํ านวน 1 ชุ ด  ร าคา  35 ,000 บาท           
บ้านมหัศจรรย์ จํานวน 1 ชุด ราคา 21 ,000 บาท ไดโนเสาร์น้อย   
นอนเล่นโยกเยก จํานวน 1 ชุด ราคา 7,500 บาท ชุดที่ 2 ราคาชุดละ  
98,500 บาท ประกอบไปด้วย  โซ่แกว่ง 3 ที่ จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ  
8,500 บาท คานกระดก 1 คาน 4 ที่นั่ง จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ  
12,000 บาท ชุดรวมยางวิ่ง จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 16 ,500 บาท    
ชุดรวมเชือกถัก (อนุบาล) จํานวน 3 ชุด ราคาชุดละ 15 ,000 บาท    
ถังลอดกระดานลื่น จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 7 ,500 บาท เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ตามรายละเอียดที่ท่านเห็นในเอกสาร
ประกอบการประชุมนะครับ ข้อความใหม่ ท่านได้ตรวจดูนะครับ ท่านจะ
ได้รู้ว่าส่วนการศึกษานั้นได้เสนอมานะครับ เครื่องเล่นสนาม จํานวน  
176,500 บาท เพ่ือจัดซื้อเครื่องเล่นสนามนะครับ โดยมีคุณลักษณะ  
ดังนี้ 1. ชุดเครื่องเล่นขนาดเล็ก (ขนาด 370*200*240 cm)      
          จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 89,600 บาท  
2. กระดานลื่นชิงช้า (ขนาด 170*170*130 cm) จํานวน 1 ชุด   
    ราคาชุดละ 7,500 บาท   
3. กระดานลื่นหมีน้อยพาซู้ด (ขนาด 160*170*110 cm) จํานวน 1 ชุด   
    ชุดละ 9,500 บาท  
4. บ้านน้อยสองชั้นสีลูกกวาด (ขนาด 175*300*140 cm)  
    จํานวน 1 ชุด ราคาชุด 37,500 บาท     
5. อุโมงค์ตัวหนอน จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 9,000 บาท  
6. แผ่นยาง EVA  กันกระแทก (หนา 2 cm) จํานวน 36 ตร.ซม.  
    ราคา ตร.ซม.ละ 650 บาท เป็นเงิน 23,400 บาท 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ตามรายละเอียดที่ท่านสมาชิกสภา
ได้เห็นนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ถ้ามีก็ตามระเบียบ
ข้อบังคับการประชุมนะครับ ข้อ 63 นะครับ มีไหมครับ สําหรับระเบียบ
วาระท่ี 4.1 มีไหมครับท่านสมาชิกจะอภิปรายเรื่อง ของการเปลี่ยนแปลง 

/คําชี้แจง ..... 



 ๖  
คําชี้แจงนะครับ งบประมาณครั้งที่ 4/2562 ประจําปีงบประมาณ 
2562 มีไหมครับ ที่ประชุมไม่มีนะครับ องค์ประชุมครบครับ ผมขอมติ 
ในที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบเรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณ ครั้งที่ 4/2562 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ท่าน 
ยกมือครบั เอามือลง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบในระเบียบวาระท่ี 4.1   
ให้ท่านยกมือครับ ไม่มีนะครับ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนะครับในระเบียบ
วาระท่ี 4.1 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ        9        เสียง 
  งดออกเสียง    1        เสียง 
 

4.2  เรื่อง  การโอนงบประมาณ ครั้งที่ 18/2562   ประจ าปี         
พ.ศ. 2562   

 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ต่อไประเบียบวาระท่ี 4.2 เรียนเชิญท่านที่ยื่นญัตติครับ 
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์) 

 
รองนายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
(นางสุภาพร  พันโท)    วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพ่ิมเติม                       

 ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น เพ่ือพิจารณา เรื่อง การโอนงบประมาณ ครั้งที่  
18/2562 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามเอกสาร
แนบนะคะ 
 

ประธานสภาเทศบาล       ครับขอบคุณครับ เอกสารท่านสมาชิกได้ครบนะครับ ให้ท่านได้ตรวจดู  
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์)       นะครับ รายละเอียดต่างๆ ที่กิจการสภาส่วนเลขาฯ ได้ส่งเอกสารให้ท่าน 
  นะครับ ในระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง การโอนงบประมาณครั้งที่  
  18/2562 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทางฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติ 
  ให้สมาชิกสภาได้พิจารณาทั้งหมด 8 รายการด้วยกันนะครับ รายละเอียด 

ได้มีให้สมาชิกรับทราบ เอกสารประกอบการประชุม รายการโอน
งบประมาณจากแผนงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้สาขา
โทรศัพท์ 21,000 บาท ไปเป็นโอนเพ่ิมงบประมาณนะครับ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เครื่องโทรศัพท์ 
จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ  3,500 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท ของสํานัก
ปลัดเทศบาลนะครับ โอนเพ่ิมไป 21 ,000 บาทครับ รายละเอียด
รายการที่ 2 โอนลดงบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป โอนลดไป 
6,500 บาทนะครับ เป็นรายการโอนงบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป 

/งบลงทุน .....   



 ๗  
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํานักงาน อุปกรณ์แปลงสัญญาณ         
สายอินเตอร์เน็ต จํานวน 8 ช่องสัญญาณ จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 6,800 บาท 
จํานวนเงิน 13 ,600 บาท ของสํานักปลัดเทศบาลนะครับโอนเพ่ิม 
6,500 บาท ให้สมาชิกได้ดูประกอบนะครับว่าตรงไหนที่ท่านจะอภิปราย
นะครับ ขออนุญาตที่ประชุมนะครับที่ใช้เวลาอภิปรายนะครับ ทางส่วน
เลขาฯ มีการแก้ไขเอกสารนะครับ เอกสารเล่มสีเหลืองนะครับ เอกสาร
ประกอบการประชุมนะครับ ของสภาเราเล่มสีเหลือง หน้าที่ 48 นะครับ
ท่านเสียเวลาสักครู่  ท่านเปิดดูนะครับจะได้แจ้งในที่ประชุมนะครับ     
เป็นการโอนงบประมาณประจําปี เมื่อวันที่ 14 นะครับ โอนครั้งที่ 18 
นะครับ ท่านเปิดแล้วแก้ไขนะครับ เอกสารประกอบการประชุม ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นข้อความเก่านะครับ ในช่องประเภทรายจ่ายนะครับ  
ช่องแรกแผนงาน ช่องที่ 2 งาน ช่องที่ 3 งบ ช่องที่ 4 หมวดรายจ่าย  
ช่องที่ 5 ประเภทรายจ่ายนะครับ บรรทัดสุดท้ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
แก้ไขเป็น ครุภัณฑ์สํารวจนะครับ บรรทัดล่างสุดครับ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป ประเภทรายจ่ายนะครับ แนวดิ่งนะครับ บรรทัดที่ 2 เป็นเงินเดือน
พนักงาน บรรทัดที่ 3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้ท่านเปลี่ยนจากครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เป็นครุภัณฑ์สํารวจนะครับ ซึ่งเป็นการใช้เอกสารนะครับ   
มีสมาชิกท่านใดสงสัยไหมครับ แก้เสร็จเรียบร้อยครับ ครับท่านเลขา      
มีท่านใดสงสัยไหมครับ ไม่มี เดี๋ยวไประเบียบวาระที่ 4.2 ต่อนะครับ  
เรื่อง การโอนงบประมาณครั้งที่ 18/2562 ครับ ประจํางบประมาณ  
พ.ศ. 2562 แผนงานบริหารงานทั่วไป งบดําเนินงาน ค่าครุภัณฑ์     
วัสดุสํารวจนะครับ โอนลดไป 7,100 บาทนะครับ โอนไปเป็นโอนเพ่ิม
งบประมาณนะครับ แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
น ะ ค รั บ  อุ ป ก ร ณ์ แ ป ล ง สั ญ ญ า ณ  ส า ย อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต  จํ า น ว น                   
8 ช่องสัญญาณ จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 6,800 บาท เป็นจํานวนเงิน  
13,600 บาท สํานักปลัดเทศบาลนะครับ โอนเพ่ิมไป 7,100 บาทครับ  
เป็นรายการโอนงบประมาณรายการที่ 3 รายการที่ 4 รายการโอน
งบประมาณจากแผนงานบริหารงานทั่วไป บริหารงานคลัง งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน โอนลดไป 44,000 บาทครับ   
ไป เป็นนะครับ  โอนเ พ่ิมงบประมาณแผนงานบริหารงานทั่ ว ไป           
งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ ว )  จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22 ,000 บาท          
เป็นจํานวนเงิน 44,000 บาท ครับ 2 เครื่องนะครับ ของกองคลังครับ  
รายการที่ 5 รายการโอนงบประมาณจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  
บริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน  
โอนลดไป 17 ,800 บาท ไปเป็นรายการโอนเพ่ิมงบประมาณจาก
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
ค รุ ภั ณฑ์ คอม พิ ว เ ตอร์  เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์ เ ล เ ซอร์ ห รื อ  LED ข า ว ดํ า             
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 
8,900 บาท จํานวนเงิน 17,800 บาท สํานักงานคลังนะครับ โอนเพิ่ม 

/17,800 ..... 



 ๘  
17,800 บาทครับ รายการที่ 6 การโอนลดงบประมาณจากแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  
เงินเดือนพนักงาน โอนลดไป 5,000 บาท ไปเป็นรายการโอนเพ่ิม
งบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน    
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
ราคาเครื่องละ 2,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง 5,000 บาท ของกองคลัง
โอนเพ่ิมไป 5,000 บาท รายการที่ 7 รายการโอนลดงบประมาณจาก
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน โอนลด 15 ,000 บาทนะครับ ไปเป็น
รายการโอนเพ่ิมงบประมาณ ของงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ล้อวัดระยะราคา เครื่องละ  
15,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง ของกองคลังนะครับ เป็นรายการที่ 7  
ในการโอนลดงบประมาณ รายการสุดท้ายนะครับ รายการที่ 8 โอนลด
งบประมาณ จากแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เครื่องเล่นสนาม โอนลดไป  
500 บาท ไปเป็นรายการโอนเพ่ิมงบประมาณ แผนงานการศึกษา     
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร โอนเพ่ิม  
500 บาท ของกองการศึกษานะครับ เป็นรายการที่ 8 ที่จะโอนลด
งบประมาณครั้งที่ 18 นะครับ ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการ
ประชุมนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไหมครับ ถ้ามีเรียนเชิญ
เลยนะครับ ท่าน สท.ไชยรัตน์  ปรีชาพานิช เชิญครับ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายไชยรัตน์  ปรีชาพานิช สมาชิกเขต 2 
(นายไชยรัตน์  ปรีชาพานิช)  คือทางกองคลังเรื่องของการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ผมก็เห็นดีด้วยนะครับ 
  กับการซื้อคอมพิวเตอร์ เพ่ือที่จะให้งานมีประสิทธิภาพที่ดี ผมก็อยาก 

ทราบว่าจะซื้อครั้งนี้การทํางานของพนักงานมีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
หรือซื้อมาเพ่ือให้งานกองคลังสะดวกมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และอีกอย่างที่ผมอยากรู้ครับ ผมไม่ทราบว่าทางกองคลังและกองอ่ืนๆ  
นะครับ มีคอมพิวเตอร์ทั้งหมดกองละกี่เครื่องครับ เพราะผมสังเกตว่า 
การอนุมัติเกือบจะทุกครั้ง มีอนุมัติซื้อคอมพิวเตอร์ตลอด แต่ผมอยาก
ทราบว่ากองคลังมีเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดก่ีเครื่องครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาเทศบาล ฯ  มีท่านใดจะอภิปรายไหมครับ กําลังนับกันอยู่นะครับ มีไหมท่านใดจะ 
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์)  อภิปรายครับ ในระเบียบวาระที่ 4.2 นะครับ ไม่มีใครอภิปราย 
  ท่านใดจะตอบไหมครับ ท่านนายกเทศมนตรี เชิญครับ 
 
นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานที่เคารพครับ การแก้ไขของเรื่องครุภัณฑ์เครื่อง 
(นายวิบูลย์  ตั้งเกษมวิบูลย์)  คอมพิวเตอร์ ผมขออนุญาตตอบเป็นช่วงๆ นะครับ เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่

ลงไปนับจํานวน การซื้อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 
/อายุ .....   



 ๙  
  อายุของมัน เครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องมีสภาพค่อนข้างเก่า เรื่อง

คุ ณ ภ า พข อ ง ค อม พิ ว เ ต อ ร์ ต อน นี้  ร ะบ บ ส่ ว น ใ ห ญ่ คํ า สั่ ง ข อ ง
กระทรวงมหาดไทยเองใช้คําสั่งผ่านทางคอมพิวเตอร์ ระบบทั้งหมด       
e – laas ที่เขาใช้กัน เมื่อดําเนินการกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการเงิน      
กองคลัง พัสดุ จะต้องมีการลงระบบและสามารถเชื่อมโยงทางกรม
ส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรมบัญชีกลางโดยตรง เพราะฉะนั้น
ความสําคัญประการนึงอยู่ที่เรื่องประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์แล้วก็
ระบบ WiFi เชื่อมต่อทางสายอินเตอร์เน็ตปัจจุบันมีความสําคัญมากทุก
เรื่องแม้กระทั่งเรื่องการจัดทําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี ผมแค่
ยกตัวอย่าง ทันทีท่ีมีการสรุปเรื่องของเงื่อนไขงบประมาณ กิจกรรมอะไรก็
แล้วแต่ จําเป็นต้องรายงานกรม เดิมยังใช้ระบบเดินเอกสาร แต่ปัจจุบัน
ต้องลงในระบบทุกครั้งเป็นปัจจุบันทันทีทันใดด้วยและที่สําคัญการลง
ระบบปัจจุบันต้องให้ทันท่วงทีเพราะ  มีเวลากําหนด ที่สุดท้ายก็คือไม่
สามารถแก้ไขได้ ซึ่งการใช้สื่อสารทางสารสนเทศตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น
อินเตอร์เน็ต wifi นะครับ หรือแม้กระทั่งระบบคอมพิวเตอร์ต้องอัพเดตให้
เป็นปัจจุบันมากที่สุด อันนี้เรื่องของการแก้ไขผมขอเพ่ิมเติมเป็นแบบนี้นะ
ครับ แล้วก็จํานวนนับของแต่ละกอง  นะครับ ผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่
สํารวจนะครับ ขออนุญาตเพ่ิมเติมทุกกองนะครับ เดี๋ยวคราวหน้าจะทํา
เป็นรายงานประชุมสภาคราวหน้าให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดทุกกองนะครับ 
ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ครับท่านผู้ที่ถามนะครับ เชิญครับ 
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์) 
   
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายไชยรัตน์ ปรีชาพานิช สมาชิกเขต   
(นายไชยรัตน์  ปรีชาพานิช)  2  ตามท่ีท่านนายกได้กล่าวและอธิบายมันเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิก

ทุกท่านก็อยากได้ยิน เพราะว่าการเสนอขออนุมัติอย่างเดียว เพ่ือนสมาชิก
ก็คงไม่ทราบและผมก็ไม่ทราบว่าเขาขอมาเพ่ืออะไร ตรงนี้ครับชัดเจนครับ  
ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญครับ ท่านนายกเทศมนตรี 
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์) 
 
นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพครับ ผมขออนุญาตเพ่ิมเติมอีกนิดในเรื่อง    
(นายวิบูลย์  ตั้งเกษมวิบูลย์)  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในระยะต่อไป คราวหน้าน่าจะเป็นเรื่องของกองช่าง
  รวมถึงกองคลัง ซ่ึงปัจจุบันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มันมีการส่งสเปคมาค่อน 
  ข้างสูงทุกวัน ที่จะต้องเพ่ิมเติมในปีหน้าของกองช่างในเรื่องของการเขียน 
  โปรแกรม เรื่องของการออกแบบงานช่าง ของกองคลังแผนที่ภาษีเป็นเรื่อง 

  ใหญ่มาก สําหรับปีหน้าซึ่งคอมตัวนี้จะต้องมีความสามารถรองรับการ
เขียนบันทึกในไฟล์ค่อนข้างใช้สเปคสูงสูงมากจริงๆ ผมเคยเห็นแล้ว    
ตอนแรกคุยกันว่าเรื่องงานทะเบียนภาษีนี้ ซึ่งตอนนี้นโยบายรัฐบาล       

/ขออนุญาต ..... 



 ๑๐  
ขออนุญาตเรียนให้ท่านสมาชิกทราบ นโยบายรัฐบาลจะเน้นให้ท้องถิ่น 
จัดเก็บเองให้ได้มากที่สุด และครบถ้วนมากที่สุด โดยผ่านระบบโปรแกรม
แผนที่ภาษี ซึ่งแผนที่ภาษีต่อไปนี้นะครับ ขออนุญาตอธิบายสักครู่ ทุกบ้าน
หลังคาเรือนจะต้องจับไปอยู่ในโปรแกรมนี้ซึ่งคราวหน้ากองช่างต้องเข้า
ร่วมกับกองคลังทุกบ้านทุกหลังคาเรือนจะต้องอยู่ในทะเบียนซึ่งสามารถ
ถ่ายเป็นภาพคอมพิวเตอร์ออกมาอยู่ในระบบซึ่งในคราวหน้าผมเชื่อว่า
คอมพิวเตอร์จะต้องมีการอัพเรื่องของข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด    
นะครับ ผมจะขอทางสภานี้นะครับ ขออนุญาตเรียนให้พวกเราทราบกัน
อะไรมีความจําเป็นที่จะต้องอัพเกรดสเปค เพราะว่ากรมสั่งหนักหนาก็จะ
เน้นคอมพิวเตอร์ต้องผ่านระบบแม้กระทั่งระบบสั่งการในตอนนี้เองนะครับ
เขาเน้นสั่งการผ่านคอมพิวเตอร์ ท่านสมาชิกฯ ถ้าท่านได้เห็นหนังสือ 
หลายฉบับ เมื่อก่อนให้ระเบียบฯ มาแล้วจะแนบระเบียบมาให้ เดี๋ยวนี้ให้
อัพในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจะดึงเอกสารนี้ขึ้นมานะครับ ขออนุญาตเรียน
เท่านี้ครับ 
 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ครับขอบคุณครับ นายกก็ได้แจ้งให้ท่าน สท.ไชยรัตน์ทราบ และในการ  
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์)  ประชุมคราวหน้าจะแจ้งคอมพิวเตอร์ให้ทราบนะครับ ท่าน สท.ไชยรัตน์  

มีหรือไม่ครับ ท่านสมาชิกจะอภิปรายในระเบียบวาระท่ี 4.2 ครับ  
เรื่อง การโอนงบประมาณ ครั้งที่ 18/2562 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
2562 มีหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ องค์ประชุมครบนะครับ ผมขอมต ิ
ที่ประชุมนะครับ ในระเบียบวาระที่ 4.2 นะครับ เรื่อง การโอนงบ 
ประมาณ ครั้งที่ 18/2562 สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ให้ท่านยกมือครับ  
เอามือลงครับ สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบนะครับ ให้ท่านยกมือครับ ไม่มี 
นะครับ มีมติเห็นชอบนะครับ ในระเบียบวาระที่ 4.2 นะครับ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ       9        เสียง 
  งดออกเสียง    1        เสียง 
 

4.3  เรื่อง   การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 วาระท่ี  1  รับหลักการ 

 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ต่อไประเบียบวาระท่ี 4.3 เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์)  รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระท่ี 1 รับหลักการ  
  เชิญผู้ยื่นญัตตินะครับเชิญครับ  

 
รองนายกเทศมนตรี ฯ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
(นางสุภาพร  พันโท)  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541     

 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3     
พ.ศ. 2543 หมวด 3 วิธีการจัดทํางบประมาณ ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณ ทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณ 
ในชั้นต้น แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้ 

/พิจารณา ..... 



 ๑๑  
พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณ ยอดใดเป็นงบประมาณแล้วให้
เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทําเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย
เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารได้นําเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคมค่ะ 
 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ครับ ในเรื่องของการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
(นายเฉลิมศักดิ์   สกลวิศาลศักดิ์)  งบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 ตามระเบียบข้อบังคับการประชุม   

ข้อ 47 นะครับ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  ว่าจะลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์
จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นจะได้อภิปราย     
ในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
วาระที่ 1 สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับ
หลักการก็ได้ ซึ่งในระเบียบฯ วาระที่ 1 นะครับ ซึ่งรายละเอียดได้ให้
สมาชิกนะครับ ซึ่งในเอกสารนั้นก็มีคําแถลงของผู้ยื่นญัตติคือฝ่ายบริหาร
รายละเอียดรายรับ -รายจ่าย หลักการและเหตุผลนะครับ บันทึก
รายละเอียดที่บันทึกเหตุผลแต่ละด้านนะครับ ซึ่งท่านนายกก็คงจะได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบนะครับ ซึ่งรายละเอียดสมาชิกท่านก็ได้รับเอกสารไป
พร้อมกับทางฝ่ายบริหาร เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
2563 ไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ รวมทั้งเอกสารที่เป็นสําเนานะครับ 
หน่วยงานราชการขอรับเงินอุดหนุนนะครับ รวมทั้งประมาณการรายจ่าย
โครงการต่างๆ นะครับ เอกสารประมาณการก่อสร้างทั้งสองฉบับ ตั้งแต่
หมู่ 1 - 9 อีกฉบับหนึ่งหมู่ที่ 10 – 19 ครับในเอกสารประกอบรายงาน
การประชุมทั้งหมดนะครับ นายกเชิญครับ เชิญครับฝ่ายบริหารอ่าน     
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      
ฝ่ายบริหารเชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
(นายวิบูลย์  ตั้งเกษมวิบูลย์) พ.ศ. 2563  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล  

บางระกําเมืองใหม่ บัดนี้ถึงเวลาที่ คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลบาง
ระกําเมืองใหม่ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
ต่อสภาเทศบาลตําบลบางระกําเมืองใหม่ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ 
คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลบางระกําเมืองใหม่ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะทางการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 

     1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้ 

 /1.1.1 ….. 



 ๑๒  
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  52,437,815.83  บาท 
(ห้าสิบสองล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบห้าบาทแปดสิบสามสตางค์) 

 1.1.2 เงินสะสม  10,978,340.84  บาท 
(สิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบบาทแปดสิบสี่สตางค์) 

 1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม  23,737,008.31  บาท 
 (ยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  

                  จํานวน  0   โครงการ  รวม  0  บาท 
     1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   
                  จํานวน  13  โครงการ  รวม  521,696.59  บาท 
                  (ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบหกบาทห้าสิบเก้าสตางค์) 
       1.2 เงินกู้คงค้าง  0.00  บาท  
     2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  ในปีงบประมาณ 2562  

  ณ วันที่  8  สิงหาคม  พ.ศ.  2562 
   (1) รายรับจริง จํานวน   83,954,227.95  บาท   

             (แปดสบิสามลา้นเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเกา้สิบห้าสตางค์) 
 (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  30,000  บาท 

    (สามหมื่นบาท) 
         (3) รายจ่ายจริง  จํานวน  63,056,312.61  บาท   
                     (หกสิบสามล้านห้าหมื่นหกพันสามร้อยสบิสองบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) 

   (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์      
30,000  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 

   (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จํานวน  5,168,100.00    บาท 
                    (ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาท) 

  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม   
                     จํานวน  1,181,800.00    บาท 

    (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาท) 
          (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จํานวน  0.00  บาท 
 

                                                             
 
 
 

/คําแถลงนโยบาย ..... 
 
 



 ๑๓  
                                                      ค าแถลงงบประมาณ 

                                                      ประจ าปีงบประมาณ  2563 
                                                        เทศบาลต าบลบางระก าเมืองใหม่ 

                                                                           อ าเภอบางระก า  จังหวัดพิษณุโลก 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/คําแถลงนโยบาย ..... 

รายรับ 
รายรับจริง      
ปี  2561 

ประมาณการ  
ปี  2562 

ประมาณการ 
ปี  2563 

รายได้จัดเก็บ

เอง 

8,207,776.83 8,984,000 3,995,000 

แปดล้านสอง

แสนเจ็ดพันเจ็ด

ร้อยเจ็ดสิบหก

บาทแปดสิบสาม

สตางค ์

แปดล้านเกา้

แสนแปดหมื่น 

สี่พันบาท 

สามล้านเก้า

แสนเก้าหมื่น 

ห้าพันบาท 

รายได้ที่รัฐบาล
เก็บแล้วจัดสรร

ให้องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

43,642,094.86 42,890,000 47,857,000 

สี่สิบสามล้าน  

หกแสนสี่หมื่น

สองพันเก้า    

สิบสี่บาท     

แปดสิบหก

สตางค ์

สี่สิบสองล้าน

แปดแสน    

เก้าหมื่นบาท 

สี่สิบเจ็ดล้าน

แปดแสนห้า

หมื่นเจ็ดพัน

บาท 

รายได้ที่รัฐบาล
เก็บแล้วจัดสรร

ให้องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

36,236,897.52 39,928,000.00 41,230,000.00 

สามสิบหกล้าน

สองแสน      

สามหมื่นหกพัน

แปดร้อย      

เก้าสิบเจ็ดบาท        

ห้าสิบสองสตางค ์

สามสิบเก้าล้าน

เก้าแสน     

สองหมื่น   

แปดพันบาท 

สี่สิบเอด็ล้าน

สองแสน    

สามหมื่นบาท 

รวม 

88,086,769.21 91,802,000 93,082,000 

แปดสิบแปดล้าน

แปดหมื่นหกพันเจ็ด

ร้อยหกสิบเกา้บาท

ยี่สิบเอ็ดสตางค์ 

เก้าสิบเอด็ล้าน

แปดแสน    

สองพันบาท 

เก้าสิบสามล้าน

แปดหมื่น   

สองพันบาท 



 ๑๔  
          ค าแถลงงบประมาณ 

                ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/งบรายจ่ายอื่น ..... 

 

รายจ่าย 
รายจ่ายรับจริง 

ปี  2561 

ประมาณการ  

ปี  2562 

ประมาณการ  

ปี  2563 

งบกลาง 24,440,620.11 26,290,010 27,733,150 

ยี่สิบสีล่้านสี่แสน

สี่หมื่นหกร้อย

ยี่สิบบาท       

สิบเอ็ดสตางค ์

ยี่สิบหกล้านสอง

แสนเก้าหมื่น 

สิบบาท 

ยี่สิบเจด็ล้านเจ็ด

แสนสามหมื่น

สามพันหนึ่งร้อย

ห้าสิบบาท 

งบบุคลากร 17,205,552.35 22,745,300 23,322,180 

สิบเจ็ดล้านสอง

แสนห้าพัน     

ห้าร้อย          

ห้าสิบสองบาท  

สามสิบห้าสตางค ์

ยี่สิบสองลา้น

เจ็ดแสนสี่หมื่น

ห้าพันสามร้อย

บาท 

ยี่สิบสามลา้น

สามแสน     

สองหมื่น    

สองพันหนึ่งร้อย

แปดสิบบาท 

 

งบด าเนินงาน 

 

 

16,949,163.64 20,499,300 20,628,870 

สิบหกล้าน     

เก้าแสนสี่หมื่น

เก้าพันหน่ึงร้อย

หกสิบสามบาท

หกสิบสีส่ตางค ์

ยี่สิบลา้นสี่แสน

เก้าหมื่นเก้าพัน

สามร้อยบาท 

ยี่สิบลา้นหก

แสนสองหมื่น

แปดพันแปด

ร้อยเจ็ดสิบบาท 

งบลงทุน 11,015,250.55 17,716,100 16,165,500 

สิบเอ็ดล้าน   

หนึ่งหมื่นห้าพัน

สองร้อย        

ห้าสิบบาท      

ห้าสิบห้าสตางค ์

สิบเจ็ดล้าน  

เจ็ดแสน     

หนึ่งหมื่น     

หกพัน       

หนึ่งร้อยบาท 

สิบหกล้าน  

หนึ่งแสน      

หกหมื่นห้าพัน

ห้าร้อยบาท 



 ๑๕  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตําบลบางระกําเมืองใหม่        
อยู่ในเอกสารแนบครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ ขอบคุณครับ ท่านนายกเทศมนตรีนะครับ ได้ชี้แจงหลักการและ 
(นายเฉลิมศักดิ์   สกลวิศาลศักดิ์ เหตุผลในคําแถลงการณ์ประกอบนะครับ งบประมาณ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งฝ่ายบริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในส่วน
สถานะทางการคลังนะครับ การบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ.  
2563 ประกอบในการแจ้ ง ในที่ประชุมทราบรวมทั้ งประจํ าปี
งบประมาณนะครับ ต่อไปจะให้สมาชิกสภาได้รับทราบด้วยนะครับ  
เอกสารที่ฝ่ายเลขานุการได้แจกให้สมาชิกได้ดูรายละเอียดนะครับ  
เรียบร้อยนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายนะครับในระเบียบวาระนี้ 

/เชิญเลยนะครับ ..... 

รายจ่าย 
รายจ่ายรับจริง 

ปี  2561 

ประมาณการ  

ปี  2562 

ประมาณการ  

ปี  2563 

งบรายจ่ายอ่ืน 14,500 20,000 20,000 

 หนึ่งหมื่นสี่พัน 

ห้าร้อยบาท 

สองหมื่นบาท สองหมื่นบาท 

งบเงินอุดหนุน 4,899,639.68 4,531,290 5,212,300 

สี่ล้านแปดแสน

เก้าหมื่นเก้าพัน

หกร้อย    

สามสิบเก้าบาท

หกสิบแปด

สตางค ์

สี่ล้านหา้แสน

สามหมื่น    

หนึ่งพัน      

สองร้อยเก้าสิบ

บาท 

ห้าล้านสองแสน

หนึ่งหมื่น    

สองพัน      

สามร้อยบาท 

รวมจ่ายจาก
งบประมาณ 

74,524,726.33 91,802,000 93,082,000 

เจ็ดสิบสีล่้าน   

ห้าแสนสองหมื่น

สี่พันเจ็ดร้อย 

ยี่สิบหกบาท

สามสิบสาม

สตางค ์

เก้าสิบเอด็ล้าน

แปดแสน    

สองพันบาท 

เก้าสิบสามล้าน

แปดหมื่น    

สองพันบาท 



 ๑๖  
เชิญเลยนะครับ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2562 นะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับในการประชุม ในระเบียบ
วาระที่ 1 รับหลักการ เชิญเลยนะครับ ท่านเลขานุการจะอภิปรายไหมครับ 

 แจ้งให้ที่ประชุมทราบมีท่านใดไหมครับ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ไม่มีครับ 
(นายเชาวลิต  หลวงศรีราษฎร์) 
 
ประธานสภาเทศบาลฯ ไม่มีนะครับ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญเลยนะครับ หากว่าท่าน 
(นายเฉลิมศักดิ์   สกลวิศาลศักดิ์) สงสัยนะครับ และจะอภิปรายนะครับ ให้ท่านยกมืออภิปรายในระเบียบ

วาระท่ี 1 ข้อบังคับการประชุม ข้อ 47 นะครับ มีทั้งรายละเอียดนะครับ  
หนังสือสําเนาที่หน่วยงานได้ขอรับเงินอุดหนุนให้ท่านได้พิจารณาด้วย 
นะครับ แผนงานต่างๆ ที่หมู่บ้านได้ส่ง ขอรับเงินอุดหนุนนะครับ
รายละเอียดมีให้สมาชิกดูครบนะครับ สําหรับงบประมาณปีงบประมาณ
นี้นะครับ รวมทั้งปริมาณค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ ประเภทโครงการ
ก่อสร้างนะครับ ในประกอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  ขอต้อนรับนะครับ           
พ่ีลําเจียก  แก้วศรีทัศน์  วันนี้ เข้าร่วมประชุมในการพิจารณาร่าง       
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีด้วยนะครับ มีไหมครับ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องต่างๆ นะครับ มีหลายด้านด้วยกัน แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานกองคลัง รักษาความสงบภายใน แผนการศึกษา แผนงานสาธารณสุข  
แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานเคหะชุมชนสร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงาน
การเกษตร งบกลาง ทางฝ่ายบริหารได้แจ้งในที่ประชุมรับทราบ มีท่านใด 

 อภิปรายไหมครับ พิจารณาหากว่าท่านสงสัยทางผู้ยื่นญัตติจะได้ตอบท่าน
ก็สอบถามนะครับ ก็เป็นไปตามระเบียบวาระรวมทั้งข้อบังคับการประชุม
ในข้อที่  4.7 นะครับ มี ไหมครับ  วาระแรกนะครับ รับหลักการ        
การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 มีไหมครับ ไม่มีนะครับ องค์ประชุมครบนะครับ ต่อไป    
ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ  ในระเบียบวาระที่  4 .3 นะครับ         
เรื่ อง  การพิจารณาเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ าย ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (วาระที่ 1 รับหลักการ) สมาชิกท่านใด
เห็นชอบในวาระที่  1 รับหลักการในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้สมาชิกสภา 
ยกมือครับ เอามือลงครับ สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบนะครับ ในระเบียบ
วาระท่ี 4.3 นะครับ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 

/รายจ่ายประจําปี .... 



 ๑๗  
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วาระที่ 1 รับหลักการ)    
ยกมือครับ มีไหมครับ ในที่ประชุมไม่มีนะครับ มีมติที่ประชุมนะครับ   
ในระเบียบวาระที่ 4.3 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วาระที่ 1 รับหลักการ) นะครับ 
เป็นที่เรียบร้อยนะครับ 

   
มติที่ประชุม  เห็นชอบ        9        เสียง 

งดออกเสียง    1        เสียง 
 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ต่อไปเป็นระเบียบข้อบังคับการประชุม  103 นะครับ สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์)  ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตตินะครับ ก็จะคัดเลือกคณะกรรมการแปร 

ญัตตินะครับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีนะครับ  
ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง 
ไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  
นะครับ ในระเบียบข้อบังคับการประชุม ข้อ 103 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้ง
คณะกรรมการมีจํานวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 7 ท่านนะครับ 
ระเบียบข้อบังคับการประชุมข้อที่ 107 นะครับ เดี๋ยวให้สมาชิกได้เสนอ
คณะกรรมการ ให้ท่านปลัดได้ทบทวนระเบียบอีกสักครั้งนะครับ  
 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ในเรื่องของการเลือกสมาชิกนะครับ 
(นายเชาวลิต  หลวงศรีราษฎร์)  สมาชิกนะครับ สามารถเลือกสมาชิกได้อย่างน้อยกว่า 3 คนนะครับ แต่ไม่

เกิน 7 คนนะครับ ตามระเบียบข้อ 103 นะครับ แล้วก็ในระเบียบของ 
ข้อ 107 ในกรณีที่ท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้ เสนอต้องมีสมาชิก
ท้องถิ่นรับรอง 2 คนนะครับ ส่วนผู้บริหารท้องถิ่นเสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง
นะครับ อย่างที่ท่านประธานว่านะครับ   

 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอบคุณท่านเลขานุการครับ ท่านปลัดเชาวลิต  หลวงศรีราษฎร์ ปฏิบัติ 
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์)  หน้าทีเ่ลขานุการสภานะครับ ต่อไปผมจะถามในที่ประชุมนะครับ เสนอให้

คณะกรรมการแปรญัตติในการพิจารณานะครับ คณะกรรมการแปรญัตติ
นั้นได้เสนอคณะกรรมการตามระเบียบข้อ 103 นะครับ สภาท้องถิ่น     
มีจํานวน ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ให้สมาชิกได้เสนอนะครับว่า
คณะกรรมการแปรญัตติกี่คนครับ เชิญครับ ก็เอาจํานวนสมาชิกที่จะเป็น
คณะกรรมการแปรญัตตินะครับ เสนอว่าท่านจะใช้คณะกรรมการแปร
ญัตติกี่คนในการพิจารณา จะเสนอกี่ท่านก็ให้สมาชิกเสนอตามระเบียบ
ข้อบังคับการประชุมข้อ 103 

 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม สท.ชูชาติ  ชูทิพย์ เขต 1 ผมขอเสนอ  
(นายชูชาติ  ชูทิพย์)  5 ท่านครับ  
 

/ประธานสภา ..... 



 ๑๘  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ครับท่านชูชาติ ชูทิพย์นะครับ พอดีส่วนเลขาสภาฯ ได้แจ้งว่าท่านจะต้อง 
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์)  เสนอให้เท่ากับผู้รับรอง ผู้รับรองก็ต้องไม่ซ้ํากันนะครับ อันนี้มีเพ่ือนสมาชิก 
  ได้ลาออกไป ผู้รับรองกับผู้เสนอให้ตรงกันนะครับ ท่านเสนอไว้ที่ 5        

ผู้รับรอง 2 x 5 เท่ากับ 10 คน 8 ขาดไป 2 ครับ ท่านจะเอาที่เท่าไหร่ 
ท่านเสนอใหม่ได้เลยครับ เชิญครับสมาชิก 

 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมชูชาติ  ชูทิพย์ เขต 1 ขอเสนอ  
(นายชูชาติ  ชูทิพย์)  3 ท่านครับ 
 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ครับ ท่าน สท.ชูชาติ  ชูทิพย์ ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน   
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์)       3 ท่านนะครับ มีท่ านใดเสนอเป็นอย่ าง อ่ืนไหมครั บไม่มีนะครับ           

ขอผู้รับรองครับ 
 
ผู้รับรอง     ท่านไชยรัตน์  ปรีชาพานิช 
     ท่านวิโรจน์     รอดพงษา 
 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ผู้รับรองถูกต้องนะครับ เสนอเลยครับ 3 ท่าน ท่านชูชาติ  ชูทิพย์ ได้เสนอ 
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์)  คณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการสภานะครับ มีจํานวน 3 ท่านด้วยกัน 

ผู้รับรองมีท่านไชยรัตน์  ปรีชาพานิช  กับท่านวโิรจน์  รอดพงษา เสนอรับรอง 
ในกรณีคณะกรรมการแปรญัตติจะเสนอ จํานวน 3 ท่านดว้ยกัน เชิญสมาชิก 
ได้เสนอเลยครับ ท่านที่ 1 สําหรับคณะกรรมการแปรญัตติครับ เชิญครับ      
ท่านไชยรัตน์  ปรชีาพานิชครับ  
 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายไชยรัตน์  ปรีชาพานิช ขอเสนอ   
(นายไชยรัตน์  ปรชีาพานิช)   นายเฉลิมศักดิ์  เทพหยด 
 
ประธานสภาเทศบาลฯ นายเฉลิมศักดิ์  เทพหยด และท่านไชยรัตน์  ปรชีาพานิช เสนอ  
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักด์) ท่านเฉลิมศักดิ์  เทพหยด  พ่ีเฉลิมศักดิ์  เทพหยดนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็น

อย่างอ่ืนไหมครับ ขอผู้รับรองครับ 
 
ผู้รับรอง ท่านยนต์  โพธิ์ทับทิม 
 ท่านเฉลิม  ภู่สวัสดิ์ 
 
ประธานสภาเทศบาลฯ ผู้รับรองถูกต้องครับ ท่านที่ 2 เชิญเลยครับ พ่ีวโิรจน์  รอดพงษา ครับ 
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์)  
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ ผมนายวโิรจน ์ รอดพงษา สมาชิกเขต 1 ขอเสนอ จําเนียน  เพ่ิมพลครับ 
(นายวิโรจน์  รอดพงษา) 
 
ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ ท่านวิโรจน์  รอดพงษา นะครับ เสนอ สท.จําเนียน  เพ่ิมพลนะครับ 
(นายเฉลิมศักดิ ์ สกลวิศาลศักดิ์) ขอผู้รับรองครับ  ผู้รับรองถูกต้องครับ 

/ผู้รับรอง ..... 



 ๑๙  
ผู้รับรอง ท่านเฉลิมศักดิ์  เทพหยด 
 ท่านชูชาติ  ชูทิพย์ 
 
ประธานสภาเทศบาลฯ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ ท่านที่ 2 นะครับ ท่านวิโรจน์  รอดพงษา นะครับเสนอ 
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์) ท่าน สท. จําเนียน  เพ่ิมพลนะครับ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 2 ครับ  

ท่านที่ 3  เชิญเลยครับ คณะกรรมการแปรญัตติครับเชิญครับ   
ท่านชูชาติ  ชูทิพย์ครับ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เรียนประธานสภาที่เคารพ ผม สท.ชูชาติ   ชูทิพย์ เขต 1  ผมขอเสนอ 
(นายชูชาติ  ชูทิพย์) พ่ีวิโรจน์  รอดพงษา ครับ 
 
ประธานสภาเทศบาล ฯ ท่านชูชาติ ชูทิพย์ นะครับ เสนอท่าน สท.วิโรจน์  รอดพงษา ครับ 
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์) 
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมขออนุญาตครับ ผมขอสละสิทธิ์ ครับ 
(นายวิโรจน์  รอดพงษา) 
 
ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ ท่านชูชาติ ท่านวโิรจน์ขอถอนนะครับ เสนอใหม่เลยครับ   
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์) สําหรับท่านที ่3 ครับ 
 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 เรียนประธานสภาที่เคารพ ผม สท.ชูชาติ  ชูทิพย์  ผมขอเสนอ   
 (นายชูชาติ  ชูทิพย์) สท.เฉลิม  ภู่สวัสด์ ครับ 
 
 
ประธานสภาเทศบาลฯ ครับท่าน สท.ชูชาติ  ชูทิพย์ เสนอท่านที่ 2  นะครับ  เสนอ  
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์) ท่าน สท.เฉลิม  ภู่สวัสดิ์  ขอผู้รับรองครับ  ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
 
ผู้รับรอง ท่าน สท.ไชยยา  ทองเชื้อ 
 ท่าน สท.จ าเนียน  เพิ่มพล 
 
ประธานสภาเทศบาลฯ ครบนะครับ ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติครบ ไม่ต่ํากว่า 3 ท่านนะครับ 
(นายเฉลิมศักดิ์ สกลวิศาลศักดิ์) ท่านที่ 1  เฉลิมศักดิ์  เทพหยดนะครับ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ท่านที่  2 จําเนียน     เพ่ิมพล    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ท่านที่  3 ท่านชูชาติ เสนอท่านวิโรจน์  รอดพงษา  ถอนนะครับเสนอใหม่เป็น            

ท่านที่  3  ท่านเฉลิม  ภู่สวัสดิ์          เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครบครับ
เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อย ให้ท่านเลขานุการสภาได้แจ้งเรื่องของ
การกําหนดยื่นคําแปรญัตติ ตั้งแต่เวลาใด รวมทั้งการประชุมเพ่ือคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งรายละเอียดแจ้งให้คณะกรรมการแปรญัตติ         
3 ท่านได้รับทราบ วันนี้ในช่วงบ่ายนะครับ ซึ่งจะประชุมคัดเลือกประธาน   
แปรญัตติ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 14.00 น. ก็แจ้งให้เลขานุการสภาได้ทราบ
และคณะกรรมการได้ทราบ รายละเอียดยื่นคําแปรญัตติ เดี๋ยวให้เลขานุการสภา 

 /ได้แจ้งให้ ..... 



 ๒๐  
ได้แจ้งให้คณะกรรมการแปรญัตติแล้วก็สมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ 
นะครับ ในห้วงเวลาของการยื่นคําขอแปรญัตติซึ่งไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง    
ตามระเบียบข้อบังคับประชุม ข้อ 45 นะครับ ตั้งแต่รับหลักการนะครับ     
เชิญท่านเลขานุการสภาครับ 

 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ครับขอบคุณ ท่านประธานสภาฯ เมื่อได้คณะกรรมแปรญัตติแล้ว ต่อไปก็จะนัด 
(นายเชาวลิต  หลวงศรีราษฎร์) ประชุมและตรวจการประชุมครั้ งแรกของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น           

เป็นหน้าที่สภาท้องถิ่นในการกําหนดสมัยประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  
อย่างที่ประธานสภาได้กล่าวเอาไว้แล้วนะครับ การประชุมคณะกรรมการ    
แปรญัตติวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. วันนี้ในภาคบ่ายนะครับ
ส่วนเรื่องของการระยะเวลายื่นญัตติไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง รับหลักการ     
ตามระเบียบข้อบังคับ ข้อ 45 ในการยื่นแปรญัตติ 24 ชั่วโมง เราก็จะนัด   
แปรญัตติวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ถึงเวลา  
17.00 น. รวมเวลาวันแรก 3 ชั่ วโมง วันที่  15 สิ งหาคม 2562               
เริ่ม 08.30 น – 16.30 น. รวม 8 ชั่วโมง เป็น 11 ชั่วโมงนะครับ           
วันที่ 3 นะครับ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เริ่ม 08.30 น – 16.30 น.          
รวม 8 ชั่วโมงนะครับ เป็น 19 ชั่วโมงนะครับ วันที่ 17 สิงหาคม 2562     
เริ่ม 08.30 น. – 16.30 น. วันเสาร์นะครับ รวมเป็น 8 ชั่วโมงนะครับ      
รวมระยะเวลา 4 วัน 27 ชั่วโมง เลยกําหนดระยะเวลาของกฎหมาย          
ตามระเบียบฯ รวม 4 วันนะครับ ส่วนวันที่ 15 สิงหาคมนี้ เราจะส่งหนังสือ 
แ จ้ ง ค ณะกร รมกา รแปร ญั ตติ ใ น วั น ที่  19  สิ ง ห าคม  256 2                    
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้เสนอ
ญัตติและผู้แปรญัตตินะครับ ตามข้อ 115 ครับ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
จะกําหนดนัดประชุมเมื่อใดให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น        
ผู้ เสนอญัตติและผู้ แปรญัตติทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ า 24 ชั่ วโมง            
ก่อนกําหนดเวลานัดประชุมวันที่ 19 นัดประชุม วันที่ 19  อีกครั้งหนึ่งนะครับ 
และเมื่อประชุมวันที่ 19 แล้วนะครับ ข้อ 50 นะครับ เมื่อคณะกรรมการ   
แปรญัตติ ได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น ตามร่างเดิมและ
ตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธาน    
สภาท้องถิ่น และประธานสภาท้องถิ่นจะส่งรายงานแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น        
ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาในวาระ 2 วาระ 3 ต่อไป และ
จะส่งยื่นญัตติอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ท่านประธานสภาก็จะ
นัดประชุมอีกครั้งหนึ่ง ในการพิจารณาประชุมวาระ 2 วาระ 3 แล้วก็นัด
ประชุมร่างเทศบัญญัติ  ครับขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาเทศบาล ครับ รายละเอียดทางเลขาสภาฯ ได้แจ้งระยะเวลานะครับ ตามข้อบังคับ 
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์) การประชุมข้อ 45 นะครับ ให้สมาชิกยื่นคําแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง              

คือวันที่  14  สิ งหาคม 2562 เริ่ มตั้ งแต่  14.00 น.  - 17.00 น.              
ร วม  3  ชั่ ว โ มง  วั นที่  2  นะครั บ  วั นที่  15  สิ งหาคม 2562                                 
เริ่มตั้งแต่ 08.30 น. - 16.30 น. 8 ชั่วโมงนะครับ วันที่  3 นะครับ            
วันที่ 16  สิงหาคม 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.      

/รวม 8 ชัว่โมง .....       



 ๒๑  
รวม 8 ชั่วโมง วันที่ 17 สิงหาคม  2562  เริ่มตั้งแต่ 08.30 น. -  16.30 น. 
8 ชั่วโมง รวมระยะเวลายื่นคําแปรญัตตินะครับ ให้คณะกรรมการแปรญัตติ 
รวมระยะเวลา 27 ชั่วโมงถูกต้องนะครับ ตามระเบียบข้อบังคับการประชุม   
ข้อที่ 45 ครับ  ระเบียบข้อบังคับการประชุม ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติ     
ที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น ไปให้คณะกรรมการ  
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ภายในระยะเวลา  
เสนอคําแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกําหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไข-เพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอ     
คําแปรญัตติที่ล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ เป็นการเสนอ
ญัตตินะครับ ข้อบังคับการประชุม ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ       
ได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น ตามร่างเดิมและตามที่มี     
การแก้ไข-เพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภา
ท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไข-เพ่ิมเติม    
ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ    
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของการแปรญัตติ
ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น
แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า  24 ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่
กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภา
ท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับ
รายงานนั้น วันประชุมหน้าก็จะให้ประธานคณะกรรมการที่ได้มอบหมายแจ้งให้
ที่ประชุมทราบ  คณะกรรมการแปรญัตติที่มาประชุมนะครับ เลขานุการสภาได้
ชี้แจงแล้วนะครับ ว่าเราจะพักประชุมในระเบียบนี้เลยนะครับ ระเบียบนี้คือใน
ที่ประชุมจะประชุมในระเบียบวาระที่ 2 คือ แปรญัตติ แล้วก็การพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจําปี ซึ่งทางปลัดได้แจ้งว่าจะนัดประชุม
ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น.  อันนี้แจ้งให้ที่ประชุม     
ได้ทราบ ฝ่ ายบริหารจะยื่นญัตติ เข้ ามาให้ เราพิจารณาด้วยนะครับ               
ซึ่งทางเบื้องต้นแจ้งมาให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบและผู้เข้าร่วมประชุม      
ได้รับทราบตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้นะครับ ซึ่งการประชุมนะครับ วันที่ 28  
สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบล     
บางระกําเมืองใหม่ จบนะครับ ในระเบียบวาระที่ 4.3 นะครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง อ่ืนๆ  
 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอไหมครับ  
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์)     จะอภิปรายมีไหมครับ เชิญครับท่านไชยยา  ทองเชื้อ 
 

/สมาชิกสภา ..... 
 



 ๒๒  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายไชยยา  ทองเชื้อ สมาชิกสภาฯ  
(นายไชยยา  ทองเชื้อ) เขต 2 ครับในการที่พูดถึงเรื่องก่อสร้าง ออกแบบอะไรต่างๆ ขออนุญาต

ท่านประธาน ตั้งข้อสังเกตเอาไว้เวลาออกไปสํารวจทางอะไรต่างๆ ถ้าสมมุติ
ว่าทางเราจะก่อสร้างสัก 6 เมตร ทีนี้ เวลาทางที่มันมีอยู่เดิมมันมีอยู่       
6 เมตร แล้วท่านทําถนนคอนกรีตไปอะไรไปมันไม่มีที่จะกรุยทางอยู่แล้ว 
แต่ในรายละเอียดของการออกแบบมีกรุยทาง ไอ้แผ้วถางผมยังไม่ติดใจ
เท่าไหร่ แต่การกรุยทางมันคือการขุดต้นไม้ที่มันเกะกะอะไรต่างๆ ซึ่งเห็น
ในแบบหลายๆ โครงสร้างมันมีกรุยทาง ถ้าระยะยาวมันก็หลายตังค์อยู่ 
เพราะฉะนั้นก็อยากให้เพ่ือนสมาชิกในที่นั้นๆ ได้ออกไปดูและให้ช่าง     
ได้แจ้งด้วยเวลาออกไปสํารวจ เราจะได้ออกแบบตามความเป็นจริง      
ซึ่งเรื่องนี้ผมได้พูดไปหลายครั้งแล้วบางทีเราเขียนแบบลงไปแบบมัน
ออกมาบอกว่าไหล่ทางมีลูกรังไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 
15 เซนติเมตร แล้วท่านไม่ไปดูเลยบางทีหลายลูกในคลองก็มีไม่ถึง     
50 เซนติเมตร จริงๆ แล้วท่านผู้บริหารก็พูดในเรื่องนี้ว่าถ้ามันไม่มีก็ไม่
ต้องไปเขียนไปใส่ไว้ ผมยังจําได้ผมก็ชื่นชมท่านผู้บริหารอยู่เลยและมันเป็น
ทุกโครงแล้วมันเป็นลักษณะอย่างนี้ครับท่านประธาน เงินตรงนี้ เรา
สามารถเอาไปทําอย่างอ่ืนมันทําได้เยอะ ผมอยากให้งบประมาณมันเป็น
ประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนอย่างแท้จริง อะไรที่ไม่สมควรใส่ก็อย่าไป  
ใส่มันหรือมันต้องไปใส่หรือมันเป็นระเบียบหรือเปล่าจริงๆ แล้วมันเน้นอยู่
ที่สมาชิกว่าทางก่อสร้างหมู่บ้านตัวเองหรือหมู่บ้านใกล้ เคียงท่านต้อง    
ให้ความสนใจดูแลก่อสร้างทางเส้นนี้ 3 เมตร 5 เมตร 6 เมตร มันกว้าง
สุดหรือยัง ถ้ามันสุดแล้วไม่จําเป็นต้องมีลูกรังไหล่ทางก็ได้  เวลาใส่ลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 50 เซนติเมตร 2 ข้างทางก็เทบนถนนคอนกรีตแล้วก็ 
ปาดลงไปมันไม่มีการบดอัดเวลามันยุบตัว ชาวบ้านก็ขึ้นไม่ได้เพราะตรงนี้
ผมเห็นมาตลอด แล้วอีกเรื่องหนึ่งเมื่อการประชุมสมัยที่แล้วที่บอกว่า 
ถนนที่มันเชื่อมติดกับทางใหญ่ ส่วนมากมันจะเป็นทางขึ้น-ลงที่มันลําบาก
เขาเรียกอะไรผมไม่แน่ใจคือมันจะต่างระดับกันเยอะ ผมก็บอกว่าเอา 
ยางมะตอยไปแปะให้เขาหน่อยให้มันสะดวกขึ้นอย่างน้อยมันจะได้ไม่เกิด
อุบัติเหตุถนนสายยางแขวนอู่เวลาขึ้นมาทีมันต้องเร่งสปีดเร่งรถเพราะมัน
ต้องให้พ้นทางต่างระดับ ก็นั่นมันเป็นปัญหาอย่างนี้ทําสักนิดเถอะครับ    
ก็คงไม่มีอะไรมากฝากไว้เท่านี้  ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ฝากเรื่องถนนที่มัน    
ต่ างระดับอะไรต่ างๆ และการออกแบบทางก็อย่ า ไปทํา ให้ทาง     
คอนกรีตเดิม-ทางคอนกรีตใหม่มันต่างระดับกัน เดี๋ยวมันเป็นปัญหาอีก
เวลาออกแบบนะเวลามีคอนกรีตหลายหมู่ก็คอยดู ผมก็ไม่เข้าใจเวลา 
เขาออกแบบทําไมออกแบบอย่างนั้น ผมก็ไม่เข้าใจทั้งๆ ที่คอนกรีต
เหมือนกันทําไมมันต่างระดับกัน 5-10 เซนติเมตร แค่ขูดลงไปให้มัน
เสมอกันมันทําไม่ได้หรือไง เวลาออกแบบ ฝากไว้แค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาเทศบาลฯ   เดี๋ยวผมให้สมาชิกอภิปรายครั้งเดียวเลย แล้วค่อยให้ท่านนายกเทศมนตรี 
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์)     ตอบท่านนะครับ เชิญเลยครับเพ่ือนสมาชิก เชิญท่านไชยรัตน์  ปรีชาพานิช  ครับ 
 

/สมาชิกสภา ..... 



 ๒๓  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายไชยรัตน์  ปรีชาพานิช สมาชิกสภาฯ  
(นายไชยรัตน์  ปรีชาพานิช) เขต 2 ก็เป็นเรื่องฝากจากหมูต่ะโม่ครับ วันนั้นผมไปประชาคมเรื่องเกษตร

เขาฝากมาว่าตรงซอยธนาคาร เขาอยากจะได้ไฟสักดวง 2 ดวงครับ    
เขาฝากตรงนี้มา แล้วอีกเรื่องหนึ่งสัญญาณไฟครับ ไฟกระพริบตาม      
จุดต่างๆ เพราะตอนนี้ก็ชํารุดหลายจุดอยากให้ไปสํารวจกันครับ จะได้
แก้ไข แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องทางต่างระดับ ตอนก่อนประชุมท่านนายก  
ก็บอกแล้วเดี๋ยวจะเอาหินคลุก ตรงนี้ครับผมว่ากองช่างน่าจะทําให้สําเร็จ
เพราะว่าชาวบ้านลําบาก ซึ่งท่านนายกก็รับปากแล้วตอนก่อนเข้าประชุม 
ยังไงก็ฝากเรื่องไฟกระพริบแล้วก็ไฟทางของตะโม่ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกท่านใด สมาชิกเขต 1 เชิญเลยครับ เดี๋ยวครับลุงเกิด  
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์)  ให้ สท.ชูชาติ ก่อนครับ 
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายชูชาติ  ชูทิพย์ สมาชิกสภาฯ  
 (นายชูชาติ  ชูทิพย์)  เขต 1 ครับ ที่ผมจะพูดคือเรื่องลูกรังแต่ละท่ีประชาชนร้องเรียนมาว่า 

การคลุกลูกรังตอนนี้มันชํารุดและการใช้งานมันลื่น ผมไม่รู้เขามิกซ์กัน
อย่างไรครับ เพราะว่าปกติเขาใช้ทรายใช่ไหมครับ แต่นี่มันออกเป็น 
ขี้โคลนแล้วก็ตรงที่ตลุกแรดที่คลุกกรวดน้ําครับ ผมก็ฝากท่านประธาน
เรื่องนี้ไว้ด้วยครับ 

 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ท่าน สท.เฉลิมศักดิ์ เทพหยด เชิญครับ 
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์) 
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายเฉลิมศักดิ์  เทพหยด สมาชิกสภาฯ  
(นายเฉลิมศักดิ์  เทพหยด) เขต 1 ครับขอหารือเรื่องไหล่ทางครับ ทางกว้าง 6 เมตร แต่ทําไมไหล่ทาง

มันต่างระดับกันอยากเอาดินหรืออะไรไปปรับให้เสมอกัน เพ่ือรองรับ
คอนกรีตในอนาคตต่อไป แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับถนนสายหมู่ 18       
หมู่ 15 เชื่อมต่อกันทั้งสายเป็นหลุมเป็นบ่อ ขอให้เอายางมะตอยไปปิด
ตามถนนมันหลบไม่ได้ทางเชื่อมหมู่ 18 เชื่อมหมู่ 15 ก็ขอหารือแค่นี้ 
ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ครับ ขอบคุณครับพี่เฉลิมศักดิ์  เทพหยด มีท่านใดไหมครับ  
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์)  มีท่าน สท.จําเนียน เชิญครับ 
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม สท.จําเนียน  เพ่ิมพล สมาชิกสภาฯ  
(นายจําเนียน  เพิ่มพล) เขต 1 ครับ อยากจะแจ้งเพ่ือนสมาชิกให้ทราบว่าโครงการบ้านน่าอยู่ 

ตําบลน่ามอง ของวังเป็ด เริ่มดําเนินการเกือบทุกคุ้มแล้วครับ เรามี 14 คุ้ม
พอดีขยายอีกคุ้ม จะเชิญท่านสมาชิก เพราะว่ามีงบประมาณของเทศบาล 
ที่ให้กับหมู่บ้าน อยากจะให้ไปดูที่บ้านวังเป็ด วันที่ 20 ประมาณ 09.00 น.    
ไปตรวจคุ้มภาคเช้า ส่วนภาคกลางคืนมีประกวดร้องเพลง อันนี้เป็น 
งบประมาณของแต่ละคุ้มเรี่ยไรกันมาอยากให้สมาชิกไปดูที่วังเป็ดครับ 
ว่าทําจริงแค่ไหนและคนมากแค่ไหน ครับท่านประธานครับ 

/ประธานสภา ..... 



 ๒๔  
ประธานสภาเทศบาลฯ   ครับ ขอบคุณครับ ท่านจําเนียนครับ มีท่านใดไหมครับ ครบทุกคนนะ 
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์)  วันนี้อภิปราย มีไหมครับ ไม่มีนะครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
 
นายกเทศมนตรีฯ    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ก็ขออนุญาตตอบไล่เรียงมาเลยครับ 
(นายวิบูลย์  ตั้งเกษมวิบูลย์)  คือเรื่องของการออกแบบก็คุยกับกองช่างเรื่องของการออกแบบถนน 

รูปแบบใหม่ไหล่ทางจะเป็นหินคลุกซึ่งในช่วงหลังจากฉบับนี้ไปแล้ว  
ไหล่ทางท่ีเป็นถนนคอนกรีตจะเป็นหินคลุกทั้งหมดเพราะว่ามันจะ 
ไม่ยุบตัวและมันจะซ่อมแซมค่อนข้างง่าย ถ้าเป็นลูกรังก็อย่างที่ท่านเห็น
นะครับ ผู้รับเหมาเอารถไถมาดันออกไปมันก็ไม่ใช่บดอัดจริงๆ เวลาฝนตก
มามันก็ยุบก็เลยบอกกับกองช่างว่าต่อไปนี้ถนนคอนกรีตให้ใช้หินคลุก
ทั้งหมด ซึ่งมันจะได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็พออีกระยะหนึ่งที่เริ่ม
การใช้งานเราก็จะสต๊อกของเราไว้ ส่วนทางขึ้น-ทางลงหน้าบ้านคนก็เอาสัก
กระสอบที่เทศบาลไป กข็ออนุญาตเรียนอย่างนี้แล้วกัน แล้วก็เรื่องการ 
ออกแบบของถนนลูกรังอะไรต่างๆ จริงๆ มันก็เป็นหลักวิชาการก็จะเรียน
บอกที่ท่านชูชาติถามว่า ว่ามันต้องไปมิกซ์อะไรหรือไม่จริงๆ แล้วลูกรังก็
ต้องคือลูกรังก็อยากจะอธิบายแทนกองช่างว่าจริงๆ แล้วทั้งหมดทั้งลูกรัง, หิน
คลุก, ถนนคอนกรีต, ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คือผมไปศึกษามา        
ถูกหรือไม่ถูกไม่รู้แต่ผมว่าไม่ผิดมันเป็นคอนกรีตภาษาทางช่างเรียกว่า
คอนกรีตต่างรูปแบบกัน เราคุ้นเคยคําว่าถนนคอนกรีตก็คือ (คสล.) 
คอนกรีตเสริมเหล็กมันใช้หิน-ทราย-น้ําผสมกันแล้วใช้ตัวประสานเชื่อม    
ก็คือปูนซีเมนต์ เมื่อแข็งตัวแล้วค่ายุบตัวมันน้อย อันนี้เรียกว่าคอนกรีต    
ที่เราคุ้นเคยกัน ลูกรัง, หินคลุกก็เป็นคอนกรีตชนิดหนึ่งเช่นกัน ลูกรังก็จะ
เป็นดินเหนียวผสมกับกรวดง่ายๆ ก็คือไปใช้ลูกรังจากบ่อดินซึ่งตัวประสาน
ของมันคือใช้น้ํากับดินเหนียวเป็นตัวประสานกับกรวดขนาดต่างๆ รวมเป็น
ลูกรังเพราะฉะนั้นคอนกรีตชนิดนี้แพ้น้ําพอเจอน้ําขึ้นมาตัวดินเหนียวจะ
ละลาย ก็จะเกิดเป็นหลุมบ่อพอแห้งมาก็จะเกิดฝุ่น ซึ่งเป็นคอนกรีตที่ราคา
ถูกที่สุดและนิยมใช้ในชนบท แต่ว่าเมื่อเมืองมีความเจริญก็มีการเปลี่ยน
รูปแบบเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตใช้ยางมะตอย, 
ยางพารา ยางมะตอยหรือยางวิกตอเรียที่เราเรียกว่ายางมะตอยเป็นตัว
ประสาน ซึ่งเมื่อแห้งแล้วมันจะแข็งซึ่งความยืดหยุ่นมันจะแตกต่างกัน   
หินคลุกก็จะเป็นคอนกรีตอีกรูปแบบหนึ่งจะใช้หินของตัวมันเองที่มีขนาด
แตกต่างกันผสมกันแต่ใช้ตัวประสานก็คือน้ําพอน้ําแห้งหินคลุกก็จะมี
อาการฟูเล็กน้อย ทีนี้อยากบอกว่ามันเป็นขี้โคลนจริงๆ แล้วเดิมมีความเชื่อ
กันว่าลูกรังจะต้องเอาทรายมาผสมจริงๆ มันก็ถูกเพราะมันเป็นเม็ดกรวด
ต่างชนิดและใช้ดินเหนียวเป็นตัวผสม ถ้ามิกซ์แล้วมันไม่เข้ากันมันจะเกิด
ปัญหา ซึ่งปัญหาที่ตลุกแรด ผมก็ทราบแล้วก็ติดต่อกับผู้รับจ้างคุยกัน
เรียบร้อยแล้วว่าเอาไปทําให้ใหม่เราใช้ลูกรังลงอีกสักประมาณ 3 พ่วง
เพ่ือให้มันจบปัญหานี้ ทางผู้รับจ้างก็ว่าต่อไปก็จะไม่มิกซ์เหมือนกันก็จะ  
ไม่มิกซ์ทรายอีกเพราะราคาทรายกับลูกรังราคาต่างกันไม่มาก  เ ข าก็ บอก
ว่าเขาก็รู้สึกว่าเสียชื่อเหมือนกัน เราก็บอกว่าต่อไปอย่าทําอย่างนี้แล้วบอก 
ว่าพอฝนเบาแล้วจะเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ให้ ซึ่งต้องเรียนให้พวกเราทราบ 

/อย่างนี้ ..... 



 ๒๕  
อย่างนี้ผมเชื่อว่าวันหนึ่ง ขออนุญาตตอบกว้างๆ นะครับ เทศบาลตําบลบางระกํา
เมืองใหม่ ผมดูเรื่องของการพัฒนาการ เรื่องของงบประมาณ เรื่องของการ
ก่อสร้างทําถนนอะไรต่างๆ ตอนนี้ปัญหาเรื่องน้ําแทบจะจบหมดแล้ว คลอง
ถ้ามีคนจะให้เงินสัก 3-5 ล้าน ก็ยังหาที่ขุดไม่ได้เลยมันไปหมดแล้ว    
ถนนในชุมชนส่วนใหญ่จะเริ่มเป็นคอนกรีตแล้วก็มีแอสฟัลท์ติกเดิม ซึ่งจาก
งบประมาณฉบับนี้ที่ทําไปแล้วถนนคอนกรีตจะเพ่ิมเติมมากขึ้นในชุมชน   
ซึ่งเราวางแผนให้มีความเป็นเมืองในแผนงานของงบประมาณ ถนนลูกรัง
ถ้าท่านสังเกตเป็นถนนลูกรังเปิดใหม่ถนนใหม่ ซึ่งตําบลบางระกําเองผมก็
ขอย้ําอีกครั้งว่าถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลถนนเปิดใหม ่
เปิดเก่ารวมทั้งถนนดินรวมทั้งหมดประมาณ 100 กิโลเมตร ไม่น่าเชื่อ 
นะครับว่า 100 กิโลเมตร ซึ่งลองวัดดูแล้วตําบลเรามีระยะทางเท่าไหร่ 
100 กิโลเมตร ถนนภายในตําบลเมื่อคราวสงกรานต์, ปีใหม่ที่วิ่งแจกของ
ตามจุด ท่านลองดูก็ได้ประธานลองดูก็ได้ ถ้าเราจับจากจุดไหนแล้วกลับไป
จุดเดิม 50 กิโลเมตร อันนี้ไม่นับตรงชายขอบนะครับ เอาง่ายๆ เลยหมู่ 1 
บ้านไร่ในดง จากหน้าบ้านผู้ใหญ่นกไปหาจุดบ้านตะโม่วิ่งไปที่คลองวังเย็น 
จากคลองวังเย็นวิ่งไปวังกุ่ม จากวังกุ่มวิ่งไปศรีมงคลอ้อมไปวังเป็ด, ท่าโก  
50 กิโลเมตร เพราะถนนส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีตหมดแล้ว ถ้าเราผ่าน
งบประมาณปี 63-64-65 จะหาถนนที่จะทําคอนกรีตเกิดใหม่น้อยลง 
ยกเว้นถนนที่เราเรียกว่าออกไร่-ออกนา เพราะฉะนั้นในเรื่องของลูกรังอดทน
อีกสักปี, ปีกว่าๆ ก็จะไล่ทําจนหมดต่อไปนี้จะเป็นถนนคอนกรีต ซึ่งเราก็จะ
มีวิธีการวางแผนแต่ อันหนึ่ งที่ เ ราจะต้องวางแผนทั้ งหมู่บ้ านและ         
ท่านสมาชิกเอง ท่านเคยดูไหมครับว่าปี 64 เราจะเจอปัญหาท่อระบายน้ํา 
ทางระบายน้ําในชุมชนพอถนนมันมี พอตอนจนก็ทําถนนไป พอเริ่มจะมี
เงินเอาแล้วเริ่มคุณภาพชีวิตมาตอนนี้ท่อระบายน้ํา เพราะฉะนั้ นที่ผม
อยากจะเรียนให้พวกเราทราบวันนี้เราจะทําถนนลูกรังแล้วถนนลูกรังมัน
เป็นสภาพแบบนี้ต่อไปเราจะมีการปรับปรุงและพัฒนาขึ้นทุกปีพัฒนาต่อไป
ข้างหน้า ซึ่งผมเชื่อว่าตําบลบางระกํามีทิศทางในการพัฒนาที่เราเชื่อกันว่า
ทําให้เกิดความเป็นเมืองในความเป็นเมืองสาธารณูปโภคมันต้องมีถนนต้อง
เป็นคอนกรีตถนนเชื่อมหมู่บ้านต้องเป็นคอนกรีตหรือลาดยางขณะเดียวกัน
เราก็พยายามเก็บ-แก้ถนน เมื่อวานที่ประชุมกับกองช่างขออนุญาตเล่า
ต่อไปเลยแล้วกันก็คุยกันถนนหลายเส้นสมาชิกช่วยกันแนะนําผมด้วยก็ต้อง
ตราเป็นเทศบัญญัติ ต่อไปรถสิบล้อก็จะวิ่งไม่ได้ ไม่ได้หมายความว่าสิบล้อ
ทุกคันสิบล้อที่มันขนดินที่มันขนวัสดุที่มันหนักก็วิ่งไม่ได้ เราซ่อมไม่หมด 
เทศบาลเราโดน ปปช. มีคนร้องไปที่ ปปช. ฟ้องว่าถนนของเราชํารุดไม่มี
คุณภาพซึ่งก็ไม่รู้จะเถียงอย่างไร แต่อันหนึ่งซึ่งเราสามารถสืบค้นและตอบ
คําถามเขาได้คือเขาฟังคําตอบแล้วเขาพึงพอใจนิดนึงคือถนนของเราเป็น
ถนนคอนกรีตหนา 15 เซนติเมตร ใช้ลวดภายในลวดหนา 4 มิล 6 มิล 
อัตราการรับแรงได้แค่ 15 ตันเท่านั้น แต่ทุกวันนี้รถดินเรา รถลากข้าวเรา 
5 ตัน รถ 6 ล้อ บรรทุกได้ 15 ตัน บรรทุกได้ตามพิกัด รถ 10 ล้อ บรรทุก
ได้ 25 ตัน ยังไงก็ไม่ไหวถนนลูกรังท่านเคยเห็นไหมถนนรอยเชื่อมต่างๆ  
จะมีป้ายติดตามท่ีต่างๆ 12 ตัน 15 ตัน 10 ตัน ถนนภายในชุมชนเรา 
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 ๒๖  
ยังไม่เคยมีถนนเส้นไหนรองรับได้ 25 ตัน เพราะฉะนั้นพวกเราต้องช่วยกัน
แล้วครับ ต่อไปถนนภายในหมู่บ้าน หน้าเทศบาล สายคุยยาง บึงคัด หัวบึง
สายต่างๆ ต้องเริ่มติดป้ายแล้วไม่ได้หมายความว่าไม่ให้รถทุกคันวิ่งไม่ให้ 
รถ 10 ล้อ วิ่งแต่มันต้องทําให้ถนนของเราชํารุดเสียหายน้อยที่สุด 
อันนี้ก็เรียนไว้ของท่านไชยรัตน์เดี๋ยวเรื่องไฟตรงซอยธนาคารเดี๋ยวไปดูให้  
แต่ว่าเรื่องไฟกระพริบ, ไฟรายทางตอนนี้มาแล้วก็เดี๋ยวจะต้องคุยกั บ   
พวกเรานี่แหละว่ามีเปลี่ยนตรงไหนบ้างจุดไหนบ้างมาแล้วครับ ที่เราตั้ง
งบประมาณเอาไว้จะไปเปลี่ยนจะไปซ่อมทดแทนจะไปติดตั้งใหม่ท่านแจ้ง
ได้เลยวันนี้ครับ เดี๋ยวท่านจดมาเลยเดี๋ยวจะให้ช่างกุ่ยมารอรับ อีกอันหนึ่งครับ 
สุดท้ายในเรื่องของการทําถนนอย่างที่ท่านไชยยาบอกว่าไหล่ทางจริงๆ 
แล้วมันก็พูดยาก อีกอย่างหนึ่งการทํางานของเรางบประมาณของเรามันไม่
ค่อยมากอย่างถนนบางเส้น 6 เมตร มันไปได้ถนน 6 เมตร เราก็ทํา
คอนกรีต 5 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 50 เซนติเมตร มันก็ 6 เมตร ไปนี่แหละ 

 แล้วมันก็มีเว้าเพราะอะไรคือที่ดินบางแปลงเอารถไถดันออกต่อไปก็ทรุด 
ต่ําลงมันก็จะมีปัญหาเรื่องไหล่ทางบ้าง ก็จะฝากเรื่องนี้ไว้กับกองช่างว่า
ต่อไปสํารวจดูให้มันครบถ้วนหน่อยตรงไหนที่มันต่ําก็ปรับยก อันไหนที่มัน
แคบก็เสริมปรับงบประมาณให้ไปให้ทําให้มันเป็นรูปแบบ แต่ที่เชื่อว่า    
ในปีงบประมาณ 63 เราจะไม่เจอ ผมมั่นใจว่าเราจะไม่เจอคือถนน     
ต่างระดับ คอนกรีตต่างระดับ ผมก็บอกกองช่างไปว่าอย่าไปขี้เหนียว       
ตั้งงบประมาณไปเลยในเมื่อเราสิ้นสุดตรงนี้ให้คอนกรีตไปอีกสักคิว 2 คิว 
ทอดยาวไปมันจะได้เกิดความปลอดภัย อันนี้ผมสั่งการไปแล้วก็ขออนุญาต
ชี้แจงอย่างนี้ครับ 

 
ประธานสภาเทศบาลฯ   มีท่านรองจรันด์ ครับ 
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์)  

 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายจรันด์  ตุ้มพงศ์  รองประธานสภาฯ 
(นายจรันด์  ตุ้มพงศ์) ทําหน้าที่สมาชิกสภาฯ เมื่อสักครู่นี้ท่านนายกหารือเรื่องรถบรรทุก      

ผมเห็นดีด้วยเลย เมื่อสักครู่นั่งอยู่ข้างบนเลยต้องขออนุญาตลงมาข้างล่าง
เพราะว่าจริงๆ แล้วผมอยากเห็นป้ายน้ําหนักรถท่ีว่าแต่ละเส้นควรจะวิ่งได้
แค่ไหน เพราะผมเห็นตรงถนนข้าบ้านผมจะมีรถปูนสีแดงๆ วิ่งผ่าน      
ทุกวันๆ ละไม่รู้กี่เที่ยวเขาวิ่งไปเพ่ือจะออกไปทางชุมแสงเขามาลัดตรงนั้น 
ถนนที่เราก่อสร้างดีๆ มันก็พังชํารุดหมดเลย ถนนลูกรังมันไม่ได้มาตรฐาน
เหมือนถนนสายหลัก เขาก็น่าจะวิ่งอ้อมให้เรานิดนึง ถ้าเป็นรถ 6 ล้อ ก็ยังดี 
แต่นี่เป็นรถ 10 ล้อ แต่ก็คงต้องมีกฎข้อยกเว้นอย่างรถเกษตร ยังไงก็
หลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไงก็ต้องไป แต่อยากให้ออกบทกําหนดในเรื่องของ
รถบรรทุกว่าถนนเส้นนี้ควรเป็นรถประเภทไหนได้บ้างรถที่วิ่งผ่าน อันนี้ผม
เห็นด้วยและดีใจมากเลยที่เห็นนายกพูดอย่างนี้เพราะดูมานานแล้วบางทีรถ
อยากจะวิ่งตรงไหนก็วิ่งวิ่งไปเรื่อยไม่รู้บางทีบางทางก็แอบวิ่ง 10 เที่ยว  
20 เที่ยว เราก็ไม่รู้แล้วถนนถ้าเป็นถนนดิน ถนนลูกรังเจอรถวิ่งย้ําๆ ไป 
เรื่อยๆ ยังไงมันก็พังมันไม่ไหวแทนที่จะใช้ได้สัก 2-3 ปี ก็เหลือปีเดียว 
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 ๒๗  
บางทีก็ไม่พอนี่คือสิ่งที่ดีที่ผมเห็นด้วย และสําหรับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องถนน
ต่างระดับอย่างที่ท่านนายกบอกว่าต่อไปจะให้มีสโลปลงให้เกิดอันตราย
น้อยลงดีมากเลยครับแต่ตอนนี้ผมอยากให้แก้ไขในส่วนที่ก่อสร้างไปแล้ว
คือมันมีต่างระดับกันเยอะอยากให้ใช้ยางมะตอยไปปูสักนิดนึง แตถ่้าเป็น 
คอนกรีตคงไม่ได้เพราะมันจะบางลงไปเรื่อยๆ จะขอเป็นยางมะตอยให้ไป
ทําสโลปในจุดที่มันเกิดอันตรายก็อย่างของเก้ารังมีตรงสายยางเกาะ  
น่าจะใช่ก็ผมเห็นมาก็ไม่ทราบว่าที่ไหนมีบ้างที่อ่ืนนะตามที่ผมเห็นผมก็ร้อง
ขอความอนุเคราะห์ให้เอาลาดยางไปปรับสโลปให้สักนิดนึง ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ท่านไชยยา เชิญครับ 
 (นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์)  
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายไชยยา  ทองเชื้อ สมาชิกสภาฯ  
(นายไชยยา  ทองเชื้อ)   เขต 2 ครับ ผมได้ฟังท่านผู้บริหารพูดถึงเรื่องการระบายน้ําในชุมชนมัน 

 เป็นปัญหา ซึ่งผมก็คิดมานานแล้วเราก็ติดตามพยายามที่จะให้ก่อสร้าง  
 ตลอด แต่ให้มันผ่านสักเรื่องได้ไหมเพ่ือไม่ให้มันเกิดปัญหาตรงนี้การถมดิน 
 สร้างบ้านเดี๋ยวนี้หลายๆ หมู่ ถนนมันอยู่ข้างล่างหมดแล้วถึงจะทําถนนสูง   
 20 เซนติเมตร ก็ยังไม่เท่ากับที่ชาวบ้านถมเลย เราหามาตรการที่จะจัดการ 
 กับการขุดดินถมดินพวกนี้ให้มันเป็นมาตรฐานสักเรื่อง คือเอาให้มันจริงๆ  
 สักเรื่องหนึ่งเพ่ือไม่ให้ปัญหามันเกิดตามมาเพราะฉะนั้นก็การก่อสร้าง   
 ถนนคอนกรีตทุกคนก็อยากให้คอนกรีตถึงบันไดบ้านด้วยซ้ําไป แล้วปัญหา 
 อันหนึ่งที่มันตามมา บางคนก็อยากจะเชื่อมคอนกรีตหน้าบ้านตัวเองลงมา 
ถึงถนนเลย แต่ไม่ยอมให้มีข้ีโคลนหน้าบ้านตัวเองกลัวเปื้อน สุดท้ายมันก็มา
เป็นน้ําที่อื่นไหลมามันก็มาติดตรงนั้นพอมันติดตรงนั้นน้ํามันก็มาท่วมถนน
ทําให้ถนนตรงนั้นมันชํารุดอีกมีมาตรการไหมเรื่องอย่างนี้ หรือได้แค่บอก
ผ่านหอกระจายข่าวแล้วก็ปล่อยมันมาเรื่อยๆ ปล่อยมันไปตามยถากรรมอัน
นี้ไม่แน่ใจนะครับ อันนี้ก็ฝากไว้ ฝากไว้อย่างนี้นะครับ แล้วก็ผมลืมไปที่ทํา
ถนนสะพานท่านเจ้าคุณฝั่งโน้น ชาวบ้านเขาฝากขอบคุณนายกเขาไม่ได้
ขอบคุณผมนะทั้งๆ ที่ผมไปดูอยู่เขาขอบคุณนายกเขาดีใจนายกทําให้แล้ว
ทางมันกว้างขึ้น ต่อไปขับอีต๊อกมามันจะได้โค้งเข้าสะพานมันสะดวกสบาย 
ผมยืนอยู่เขายังไม่พูดถึงเลยขอบคุณท่านนายก 
 

ประธานสภาเทศบาลฯ   เดี๋ยวทําเครื่องหมายชะลอความเร็วซะโค้ง ท่านนายกจะตอบไหมหรือ 
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์) ทราบไว้ทีป่ระชุมก็จะมีในบันทึกรายงานการประชุมให้พวกเราได้ดูอยู่แล้ว 

ไม่มีใครพูดเรื่องไปดูงานบ้างเลยหรือ มีไหมครับเรื่องไปดูงานรองนายก   
มีไหมครับ เสียดายผมไม่ได้ไปนะครับ แต่ที่นั่นผมไปหลายรอบแล้วไอ้ที่ไป
ผมก็เห็นดีด้วยนะครับ มีใครมาพูดว่าประธานเหมือนกับขัดแย้งเลยเรื่องไป
ดูงาน ซึ่งตัวผมนี่เคยคุยกับนายกด้วยก็ดีแล้วที่ท่านไปกันไปดูมาแล้วก็มาทํา
ให้ตําบลเรา ให้ทัดเทียมเขาแล้วก็ได้ประโยชน์ผมไม่ได้มีขัดขวางอะไรสักเรื่อง 
มันเป็นประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน เพราะฉะนั้นเวลาท่านไปดูท่านก็ตั้งใจ 
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 ๒๘  
ดูก็แล้วกันคนที่ไม่ได้ไปดูก็ไม่ต้องมาพาดพิงนะครับ ก็เรื่องของงานป้องกัน 
นิดนึงนะครับ ฝากท่านปลัดเรื่องวิทยุสื่อสารที่เพ่ือนสมาชิกอภิปรายทิ้งไว้
ตอนนี้วิทยุสื่อสารก็มาแล้ว เรื่องที่จะมอบหมายให้สมาชิกสภาอย่างไร 
เรื่องของการบริหารจัดการอย่างไรไปประสานงานก็จะมีช่องทางเพ่ิมข้ึน  
หัวหน้าป้องกันไม่มีมานะ ฝากท่านปลัดละกันเรื่องของการรับเพ่ือประโยชน์ 
สูงสุดก็ได้ให้เพ่ือนสมาชิกได้ใช้ตามท่ีอภิปรายทิ้งไว้ ส่วนเรื่องไฟฟ้า
สัญญาณไฟอะไรต่างๆ เวลาไปประสานก็อยากให้ประสานกับท่าน สท.ไชยรตัน ์
ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องเลยครับ ส่วนเรื่องอ่ืนๆ ก็คงไม่มีแล้วมั้ง ใครมีอะไร
เพ่ิมเติมไหม เจ้าหน้าที่เชิญครับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง อันนี้เจ้าหน้าที่
มาหลายคนผมไม่ค่อยรู้จักหลังๆ นี้ท่านปลัดไม่ได้พามาแนะนํานะครับ  
เดี๋ยววันหลังให้แนะนําผมไม่รู้จักเลยบอกชื่อผมหน่อยครับ 

 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง    เรียนประธานสภา, ท่านผู้บริหาร, สมาชิกสภา, และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(นางฐิติพร  พรหมเสือ) ดิฉันชื่อนางฐิติพร  พรหมเสือ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังค่ะ รบกวนฝากข่าว 

ประชาสัมพันธ์ของกองคลังเรื่องการออกสํารวจภาษีท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ว่าประกาศเริ่มใช้ใหม่เมื่อ 12 มีนาคม 2562 มีผลเมื่อ 1 มกราคม 2563 
ช่วงนี้ก็ส่งหนังสือแจ้งกํานัน-ผู้ใหญ่บ้านทราบที่ว่าเราจะเริ่มทยอยออก     
ถ้าเกิดได้ล้อวัดระยะมาก็ได้คุยกับ ผอ.คลังว่าจะเริ่มประมาณกันยายนนี้
เพราะว่ามันเป็นภาษีตัวใหม่และก็เราก็ต้องเริ่มทุกบ้านเลยค่ะ เนื่องจาก  
มันมี พรบ.การบรรเทาภาษีของประชาชนในด้านเกษตรกรรมจะบรรเทา
ภาษีไปประมาณ 3 ปี ก็จะยังไม่ได้ออกในที่ทีช่าวบ้านมีเยอะ แต่จะออกไป
ในที่ท่ีมีกิจการสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ไปก่อนเพราะมันจะต้องมีการประเมิน
ภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จะมี 4 ประเภท 

 มีเกษตรกรรม, ที่พักอาศัย, ที่ดินรกร้างว่างเปล่า, และสิ่งปลูกสร้าง 
ในลักษณะอ่ืนๆ ก็เลยจะขออนุญาตยกตัวอย่างว่า ภาษีเกษตรกรรมก็จะ
ยกเว้นให้สูงถึง 50 ล้านบาท ส่วนที่เกิน 50 ล้านบาท จะคิดภาษี 0.01 % 
ก็ 1,000 บาท ส่วนมากถ้าดูจากพ้ืนที่ของเราที่พวกเกษตรกรรมแทบจะไม่เสีย
ภาษีเลยค่ะ มีข้อยกเว้นให้ ก็รบกวนฝากทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์     
เดี๋ยวชาวบ้านจะไม่เข้าใจ ตอนนี้ก็กําลังทําแผ่นพับเวลาออกไปจะให้น้องๆ 
ช่วยประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้ชาวบ้านทราบ ขอบคุณมากค่ะ 

  
ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอบคุณครับ รายละเอียดเราก็แจ้งผ่านเลขานุการสภามาให้เพื่อนสมาชิก 
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์) ได้ช่วยอีกทางหนึ่งก็ได้นะครับ ส่วนการคลังนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับ 

ฝากประชาสัมพันธ์จากท่านปลัดเชาวลิต เรื่องการแจกอุปกรณ์กีฬาวันนี้
ช่วงเวลา 13.00 น. มีการมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ประธานชมรมกีฬา
หมู่บ้านของตําบลบางระกําก็เชิญให้สมาชิกไปมอบอุปกรณ์กีฬาของ   
ส่วนกองการศึกษาทางท่านเลขานุการสภาได้แจ้ง รวมทั้งเวลา 13.00 น. 
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครับ ที่ห้องประชุมชั้น 2 นะท่านเลขาฯ 
ท่าน ผอ.ช่าง เชิญเลยครับ 

 
/ผู้อํานวยการ ..... 

 



 ๒๙  
ผู้อํานวยการกองช่าง   ขอบคุณครับ ท่านประธานสภาฯ ขอตอบข้อซักถามเพ่ิมเติมท่านนายก  
(นายคณพศ  สิงหเดช)  นิดนึงครับ เกี่ยวกับการออกแบบ การออกแบบค่าใช้จ่ายในการกรุยทาง 

นะครับ ตามมาตรฐานการประมาณการก็จะมี 3 ขนาด ขนาดเบา,    
ขนาดกลาง, ขนาดหนักราคาก็จะแตกต่างกันไป ขนาดเบาก็ปรับเกลี่ย
เพ่ือให้วัสดุที่เขาไม่ต้องการในการก่อสร้างขนาดกลาง, ขนาดหนักก็จะ
เป็นพวกตอไม้เพราะว่าราคานี้แตกต่างกันขนาดเบาก็ 69 สตางค์,   
ขนาดกลางก็ราคา 3 บาทกว่า, ขนาดหนักก็ 5 บาทกว่า ซึ่งมันเป็น 
มาตรฐาน ในการออกแบบ อีกส่วนหนึ่งก็ไหล่ทางอันนี้ก็จริงๆ แล้วมันเป็น 
ความจําเป็นในการออกแบบก็พยายามจะให้มีไหล่ทางมากที่สุดเพราะว่า
ถ้าไม่มีไหล่ทางถนนคอนกรีตเวลาฝนตกน้ําก็จะม้วนและก็เซาะเข้าไปใต้
ผิวทางคอนกรีตน่าจะเคยเห็นนะครับ มันจะเซาะเข้าไปเพราะฉะนั้น   
ความจําเป็นมันน่าจะมีไหล่ทาง ฉะนั้นทางช่างก็พยายามจะออกแบบให้มัน
มีไหล่ทาง 5 เซนติเมตร 10 เซนติเมตร ก็ต้องมีเวลาฝนตกท่านจะเห็นว่า
ไหล่ทางน้ําก็จะซึมเข้าไปใต้ถนนก็เลยพยายามจะให้มี  เพ่ิมเติมอีกนิดนึง 
เมื่อประชุมครั้งที่แล้วผมก็ได้พูดเกี่ยวกับรายงานบัญชีประปาพอดีก็ได้ไป
ขอข้อมูลจากกองคลังมาก็เป็นข้อมูลที่น่าพึงพอใจ 34 แห่ง ล่าสุดรายงาน
มา 30 แห่ง ก็ 80 กว่า% มีตัวเลขมาโชว์แล้วที่ยังไม่รายงานมีอยู่       
4-5 แห่ง เดือนหน้าผมก็ได้คุยกับกํานัน-ผู้ใหญ่บ้านแล้วเดือนหน้าก็น่า
ใกล้ครบก็มีหมู่ 18 ก็กําลังจะทําบัญชีและก็หมู่ 8 ตรงวัด ผู้ใหญ่ก็บอกว่า
เดี๋ยวให้ทางวัดเปิดบัญชีคุยกับทางเจ้าอาวาสเข้าใจแล้วครับ และเรื่อง
ต่างๆ ทางหมู่บ้านก็เข้าไปดําเนินการ อันนี้ก็รายงานให้ทราบนะครับ      
ก็เกือบ 100 % แล้วครับเกี่ยวกับประปาก็ได้รับความร่วมมือจาก
คณะกรรมการประปาหมู่บ้านด้วยดี ทางผมก็มีเรื่องชี้แจงแค่นี้ครับ 

 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ครับท่านรองจรันด์ ครับ 
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์)  
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายจรันด์  ตุ้มพงศ์  รองประธานสภาฯ 
(นายจรันด์  ตุ้มพงศ์)   ทําหน้าทีส่มาชิกสภาฯ ขออนุญาตอีกนิดเดียวพอดีนึกได้พอดีได้ยินเรื่อง 

ประปาเคยพูดกันหลายครั้งแล้วว่าเราจะกําหนดวงเงินในการช่วยเหลือว่า
ประปาแต่ละตัวจะต้องมีเงินเก็บที่เท่าไหร่ที่เราจะช่วยเหลือให้เขาใช้เงิน
ตัวเองให้หมดก่อนแล้วเราถึงจะช่วย ผมยังไม่เข้าใจเลยที่เราจะกําหนดว่า
ประปาตัวนึงต้องมีเงิน 10,000 หรือ 20,000 บาท หลังจากนั้นเราจะ
ช่วยเผื่อไว้ยามฉุกเฉินหรือให้เขาใช้หมดเลยแล้วเราถึงจะเข้าไปช่วย 
ตอนนี้เรายังไม่ได้กําหนดเลยเมื่อก่อนเราเคยกําหนดกันมาครั้งหนึ่งแล้ว 
เมื่อก่อนกําหนดไว้เท่าไหร่แล้วผมจําไม่ได้แล้วลืมไปแล้วเพราะตอนหลังเราก็
ไม่ได้ใช้กฎนั้นเพราะว่าประปาเวลามีปัญหาเขาก็ร้องขอเทศบาลมา        
โดยตลอด จึงอยากให้มีการกําหนดกฎเกณฑ์ชัดเจนเลยว่าเพดานขั้นต่ําของ
ประปาที่วงเงินที่เท่าไหร่ที่จะต้องคงเงินไว้ในบัญชีเวลาเขามาร้องขอ
เทศบาลที่เทศบาลจะเข้าไปซ่อมเข้าไปช่วยเหลือที่ตัวเงินเท่าไหร่ อันนี้เรายัง
ไม่ได้คุยกันจริงๆ แล้วอีกเรื่องหนึ่งครับ ก็คือว่าอยากขอความอนุเคราะห์ 

/ในเรื่อง ..... 



 ๓๐  
ในเรื่องเครื่องกรองน้ํา ซึ่งมีประปาขนาดเล็กของหมู่ 13 บ้านคุยยาง ก็มีแต่
ประปาแต่ยังขาดเรื่องเครื่องกรองน้ําแบบสักประมาณแบบถังเขียว ซึ่งกรอง
ไว้จ่ายน้ําให้กับประชาชนเลย ผมเรียกไม่ถูกไม่รู้เรียกว่าอะไร ไม่จําเป็นต้อง
ถึงถังกรองขนาดใหญ่เพราะว่าบ้านเรือนประชาชนมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่  
แต่ทุกวันนี้เราให้ใช้วิธีจ่ายน้ําตรงน้ํามันก็เหลืองบางเดือนก็ไม่สามารถที่จะ
ดื่มได้ ถ้าให้เขาผ่านถังกรองๆ ที่มีอยู่ก็หนักใหญ่เลยประมาณหน้า 6 มีอยู่  
3 ลูก แล้วที่ออกไปประมาณ 60,000 ประมาณนี้แหละ แล้วก็ไปพัก      
จึงอยากขอความอนุเคราะห์ขอสนับสนุนเครื่องกรองน้ําบริเวณประปาของ
หนองกระด่อนครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาเทศบาลฯ   มีท่านใดไหมครับ เลขานุการนายกได้บันทึกเรียบร้อยแล้วครับ มีไหมครับ 
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์)  ท่านหัวหน้าส่วนมีไหมครับ ท่าน ผอ.เชิญครับ 
 
ผู้อํานวยการกองช่าง   ขออนุญาตตอบท่านสมาชิกเมื่อสักครู่นะครับ เกี่ยวกับระเบียบประปา  
(นายคณพศ  สิงหเดช) ตรงนี้เขาจะไม่มีกําหนดว่าควรจะมีเงินสักเท่าไหร่นะครับ แต่เขาจะใช้ว่า

ถ้าประปาตัวนั้นเสียและเกินศักยภาพที่จะซ่อม แต่ละหมู่บ้านก็จะมีเงินอยู่
ไม่เท่ากัน แต่ว่าสมมุติขออนุญาตอย่างหมู่ 1 บ้านไร่ในดง มี 80,000 บาท 
หรือหมู่ 5 ซอย 2 มี 300,000 ถ้า 80,000 บาท ประปาเสีย 
100,000 บาท เราก็สามารถช่วยได้ก็ไปดูว่าเกินศักยภาพหรือเปล่า 
กรรมการก็รายงานมาก็ตรงนี้จะไม่มีกําหนด ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอบคุณครับ ท่านรองจรันด์ เชิญครับ 
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์)  
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายจรันด์  ตุ้มพงศ์  รองประธานสภา 
(นายจรันด์  ตุ้มพงศ์)   ทําหน้าทีส่มาชิกสภาฯ ก็เมื่อสักครู่นี้ท่าน ผอ.บอกว่าเราจะไม่ได้กําหนด 

ตามระเบียบนะครับ ถ้าตามระเบียบกําหนดว่าถ้าเกินศักยภาพเราต้อง      
ไปช่วยเขา ถ้าเราไม่กําหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบเขาตั้งไว้เป็นวงกว้างๆ        
แต่ว่าเราเคยตั้งในท้องถิ่นเราเองว่าควรจะมีเงินสํารองอยู่เท่าไหร่  
ถ้าปล่อยให้เขาใช้จ่ายจนหมดเลยเอามาซ่อมจนหมดเลย สมมุติว่าเขามี  
20,000 บาท สมมุติว่าเครื่องเสียเขาใช้จ่ายประมาณ 30,000 บาท 
เขาควักเงิน 20,000 บาท เราสมทบอีก 10,000 บาท คิดว่ากี่วันครับ
กว่าจะได้ใช้งานไม่น่ากว่า 2 อาทิตย์ แต่เราตั้งไว้ระดับประมาณหนึ่ง  
สมมุติว่ าเขาวางแผนว่าประปาตัวนี้มันไม่ ไหวแล้วยั งไงมันต้องรื้ อ             
ก็ต้องเปลี่ยน เขามาของบประมาณเขามีเงินสัก 20,000 บาท ก็ต้องให้เขา
สํารองไว้เผื่อท่อแตก เผื่อฉุกเฉินจะให้มารอขออนุมัติจากเทศบาลจากสภา 
สมมุติว่าเขาใช้เงินหมดแล้วเวลาที่เขาจะใช้จ่ายหลังจาก เงินหมดแล้วทีนี้
ต้องรอเป็นเดือนกว่าที่จะได้ใช้น้ํา  เพราะฉะนั้นต้องมีกฎนี้ ไว้ให้เขา        
ค้างคาบัญชีไว้หน่อยนะครับเผื่อซ่อมบํารุงฉุกเฉิน ถ้ามัวรอจากเทศบาล     
ไปช่วยบางทีกว่าจะผ่านสภาได้ผ่านโน้นผ่านนี่ได้ ก็ขบวนการของ          
 

/ส่วนราชการ ..... 



 ๓๑  
ส่วนราชการเราก็เข้าใจกันดีว่ามันยุ่งยากน่าจะมีในเรื่องข้อกําหนดนะครับ  
ถ้าเราไปยึดระเบียบมากไปประชาชนอาจจะตายได้ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายกเทศมนตรีฯ    ขออนุญาตท่านประธานฯ ครับ อันนี้ขออนุญาตหารือเดี๋ยวเราไปเชิญ 
(นายวิบูลย์  ตั้งเกษมวิบูลย์)  คณะกรรมการประปามา คือผมเข้าใจจริงๆ ประปาทุกตัวก็เข้าใจ แต่ถ้าเป็น 

หลักเกณฑเ์ราควรคํานวณไปเลยว่าประปาขนาดใหญ่, กลาง, เล็กควรจะมี 
เงินคงค้างเหลืออยู่เท่าไหร่ครับ เช่น อย่างเมื่อกี้มี 80,000 บาท ถ้าเสียสัก 
100,000 บาท ก็ให้เขาคงไว้สัก 50,000-30,000 บาท ของเขาใช้สัก 
50,000 บาท ของเราสัก 90,000 บาท อย่างนี้ อันนี้มันยังพอเป็นไปได้
คือถ้าเราสามารถกําหนดตรงนี้ได้ตรงนี้มันจะเป็นประโยชน์มากตรงที่    
เราพูดถึง ประปาจะเริ่มสะสมเงินมีให้เยอะเข้าไว้ทั้งๆ ที่เงินจํานวนนี้     
มันไม่ใช่ของใครมันเป็นเงินของประชาชนที่เขาลงกันมา ควรเอาเงินตัวนี้
ไปพัฒนาของระบบที่ดีที่สุดเรื่องบริการเพราะมันไม่ใช่กิจการเพื่อหากําไร
มันเป็นกิจการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน เพราะฉะนั้น 
เดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะเชิญคณะกรรมการประปาเขามาอีกสักครั้งหนึ่ง แล้วก็
ท่านสมาชิกด้วยจะได้หารือว่าเราควรจะเก็บเงินเขาไว้เท่าไหร่ ขนาดกลาง
ควรจะมีสักเท่าไหร่ ขนาดใหญ่ควรจะเก็บเขาเท่าไหร่ ขนาดเล็กควรจะเก็บ
เขาเท่าไหร่ อย่างประปาตัวที่มี 300,000 บาท ก็ยังอยากจะให้เทศบาล   
ไปช่วยอยู่นั่นเอง มันจะได้รู้กันไปเลยว่าต่อไปนี้ประปาขนาดใหญ่มีเงินคงคลัง
เก็บไว้ไม่ควรจะเกิน 100,000 บาท ถ้าเกินกว่า 100,000 บาท ในกรณ ี
ที่ชํารุดคุณก็ควรใช้เงินคุณก่อนจนเหลือ 100,000 บาท เทศบาลจะเข้าไป
ช่วยเหลือ อันนี้จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดผมว่าอย่างนี้นะ เดี๋ยวเราลอง      
มาประชุม อีกอันที่ถามเมื่อกี้กรองประปาของหนองกระด่อนของเรามี 
เดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันชํารุดมีตัวใหญ่อยู่ถ้ามันไม่มี เดี๋ยวเราก็มาโอนลด    
ในเที่ยวหน้าซื้อไปให้เขาสักตัวก็ได้ตัวไม่ก่ีตังค์ครับ 10,000-20,000  
กว่าบาท เองครับ เขาจะได้ใช้น้ําที่ทีสภาพที่ดีขึ้น ขออนุญาต ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาเทศบาลฯ   มีไหมท่านจําเนียน มีท่านใดไหมครับ ข้างหลังมีไหมครับ ส่วนการศึกษา 
(นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์)  มีไหมครับท่านปลัดมีไหมครับ อย่าลืมนะครับ 13.00 น. แจกอุปกรณ์ 

กีฬาและประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ       
วันนี้ต้องขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารทุกท่านและเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล  
รวมทั้งหัวหน้าส่วน ท่าน ผอ.กองช่าง, หัวหน้าสํานักปลัด, หัวหน้าฝ่าย 
การศึกษาและผู้เข้าร่วมประชุม วันนี้ที่มาเข้าร่วมประชุมกับเรา วันนี้ถ้า  
ไม่มีอะไร ผมขอปิดการประชุมครับ 
 
 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.  
 
 
 
 
 



 ๓๒  
 
 
 

(ลงชื่อ)                                       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                        (นายเชาวลิต  หลวงศรีราษฎร์) 
                                            เลขานุการสภาเทศบาล 

 
 
 

                            (ลงชือ่)                                         ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                           (นายจําเนียน  เพ่ิมพล) 
 
 
 
                           (ลงชื่อ)                                         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                           (นายไชยยา  ทองเชื้อ) 
 
 
 
                           (ลงชื่อ)                                         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                             (นายชูชาติ  ชูทิพย์) 
 
 
 
                        สภาเทศบาลได้รับรองแล้ว 
 
 
 
                           (ลงชื่อ)                                            ประธานสภาเทศบาล 
                                       (นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์) 


